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Wabunge wacharuka 
kupaa bei ya mafuta

ukurasa 4

ajira 205,000 
za makarani  

wa sensa
zatangazwa  

UkUrasa 3

Lazima tupate watu 
watakaotuletea mafuta 
kwa bei nafuu, chochote 
kitakachotuhakikishia 
kutuletea bei nafuu 
tutakifanya.”
WAZIRI MAKAMBA Ninamwagiza Waziri Makamba 

siku ya Jumanne wiki ijayo aje na 
majibu ya namna ya kutatua jambo 
hili.”
             SPIKA TULIA

Hali hii ni kama UVIKO-19, tukakope 
mikopo ya bei nafuu, tuweke ruzuku 
kwenye mafuta.”

GRACE TENDEGA

Guardiola: 
City 

tunahitaji 
muda

ukurasa 21

mbivu, mbichi 
rufani hukumu
ya Sabaya leo

Iliwahi kushuka bei ya 
korosho, jeshi likaenda 
Mtwara hadi leo hakuna 
anayechezea bei ya koro-
sho kwa sababu wanajua 
kitakachotokea.”
JOSEPH MUSUKUMA

“Wabunge wana wajibu wa 
kusimamia na kuishauri 
serikali kwa kuwa wa-
nanchi wamewapa dhama-
na ya kuwasemea, kukaa 
kimya watakuwa hawawa-
tendei haki wananchi.”
OMARy KIGUA

“Soko la dunia ni Sh. 1,162 
kwa lita moja, lakini tozo 
zilizopo kwenye mafuta 
zinafika Sh. 1,300, yaani 
tozo zinazidi bei ya 
mafuta.”
FESTO SANGA 
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Bunge lataka 
hatua kukabili 
panya road
Na Gwamaka Alipipi, 
DODOMA

BUNGE limeliagiza Jeshi la Poli-
si kuhakikisha linaweka mbinu 
mbadala ili kutokomeza vitendo 
vya uhalifu mitaani vinavyofany-
wa na kundi la vijana, maarufu 
‘panya road’.

Limesema vitendo vinavyofany-
wa na kundi hilo havifanyiki jijini 
Dar es Salaam peke yake, bali vipo 
katika mikoa mbalimbali nchini, 
hivyo vinapaswa kukomeshwa.

Agizo hilo lilitolewa jana bun-
geni na Mwenyekiti wa Kamati 
ya Kudumu ya Bunge ya Mambo 
ya Nje, Ulinzi na Usalama, Vita 
Kawawa, alipowasilisha taarifa 
ya kamati hiyo pamoja na maoni 
yao kuhusu makadirio ya mapato 
na matumizi ya Wizara ya Mambo 
ya Ndani ya Nchi kwa mwaka wa 
fedha 2022/23.

Hivi karibuni vijana wanaota-
jwa kuwa ni ‘panya road’ walid-
aiwa  kuwakata mapanga watu 19 
na kupora mali Mtaa wa Mtongani 
Kata ya Kunduchi mkoani Dar es 
Salaam, huku Jeshi la Polisi Kanda 
Maalum ya Dar es Salaam likith-
ibitisha kuwakamata sita kati yao.

Kawawa alisema askari wa Jeshi 
la Polisi wanapaswa wasimamiwe 
inavyostahili ili kuzingatia sheria, 
taratibu, miiko, weledi na maadili 
ya Jeshi la Polisi katika utendaji 
kazi.

Alisema: “Dhana ya polisi jamii 
itekelezwe kwa ukamilifu katika 
kupambana na uhalifu hususani 
katika makazi ya watu, vitendo 
vya uhalifu vinavyofanywa na 
kundi linalojiita panya road vina-
paswa kukomeshwa kwa Jeshi la 
Polisi kuja na mbinu mbadala.”

Kawawa pia alisema ili kunusu-
ru Taifa lisiendelee kupata hasara 
itokanayo na kuchakaa kwa hanga 
la kuhifadhi ndege za Jeshi la Poli-
si, Wizara ya Mambo ya Ndani ya 
Nchi inapaswa kutoa kibali cha 
matumizi ya fedha za ukarabati 
na kuharakisha mchakato wa un-
unuzi.

Kuhusu Jeshi la Magereza, 
Kawawa alisema serikali inapaswa 
kusimamia maandalizi ya mpango 
mkakati wa muda mrefu na un-
aotekelezeka wa kuwarejesha 
katika nchi zao wafungwa wali-
omaliza vifungo na bado wapo 
magerezani.

Pasipo kufanya hivyo, Kawawa 
alisema hali hiyo itaendelea ku-
changia msongamano magereza-
ni.

Kawawa alisema serikali pia 
inapaswa kuendelea kushughu-
likia tatizo la msongamano ma-
gerezani kwa kuweka utaratibu 
madhubuti wa kuiwezesha bodi ya 
Taifa na bodi za mikoa za Parole 
kutekeleza majukumu yake kwa 
mujibu wa sheria.

Kuhusu Jeshi la Uhamiaji, 
Kawawa alisema serikali ina-
paswa iandae mpango mkakati 
unaotekelezeka wa kukabiliana 
na kumaliza  wimbi la wahamiaji 
haramu kutoka nchi mbalimbali.

Wabunge wacharuka kupaa bei ya mafuta
Na Gwamaka Alipipi, DODOMA

WABUNGE wameitaka serikali 
kuja na mkakati wa dharura wa 
kunusuru kupanda kwa bei ya 
mafuta, huku wengi wao wakitaka 
kupunguzwa kwa baadhi ya tozo 
kwenye mafuta pamoja na serikali 
kuomba mkopo wa dharura.

Mjadala huo uliibuka jana bun-
geni jijini hapo baada ya Mbunge 
wa Kilindi (CCM), Omary Kigua, 
kutoa hoja ya kutaka Bunge lia-
hirishwe ili wabunge wajadili suala 
la kupanda kwa mafuta ya petroli, 
dizeli na mafuta ya taa.

Akitoa hoja hiyo, Kigua alisema 
kwa sasa kuna tatizo la kupanda 
kwa haraka kwa mafuta kuliko-
sababisha kupanda kwa bei ya kila 
kitu kwa wananchi na nchi nzima 
kelele zimekuwa kubwa.

WALICHOSEMA WABUNGE
Mbunge wa Geita (CCM), Joseph 

Musukuma, alisema: “Tunaotoka 
vijijini mafuta tunauziwa Sh. 5,000 
kwa lita moja. Hali ni mbaya sana. 
Iliwahi kushuka bei ya korosho, 
Jeshi likaenda Mtwara hadi leo 
hakuna anayechezea bei ya koro-
sho kwa sababu wanajua kitaka-
chotokea.”

Alisema serikali inapaswa ku-
chukua hatua za dharura kuagiza 
mafuta ili kunusuru hali iliyopo 
sasa.

“Hili suala halikubaliki, kama 
kuna kodi tuliziweka kwenye 
mafuta tuziondoe kwa muda wa 
miezi mitatu. Pia tutenge kitu kwe-
nye bajeti kunusuru. Nchi yetu ina-
kopesheka, tukope ili tuokoe hili 
janga,” alisema.

Mbunge wa Busega, Simon 
Lusengekile, alisema jambo la ku-
panda kwa bei ya mafuta ni hatari.

Alisema kuwa awali usafirishaji 
wa saruji kutoka Tanga hadi 
Mwanza kwa tani moja ilikuwa 
ni Sh. 130,000 lakini kwa sasa im-
efikia Sh. 160,000, kwamba hali 
hiyo inakwenda kupandisha bei ya 
mfuko wa saruji.

“Tufanye jambo la dharura, 
tupate fedha ya ruzuku kwenye 
mafuta. Mafuta yakishuka bei za 
bidhaa zitashuka. Pia tuangalie 
baadhi ya tozo tuzipunguze ili tu-
lete unafuu kwa wananchi, bila 
mafuta maisha hayawezi kwenda, 
hivyo ni lazima tutafute fedha za 
dharura kunusuru jambo hili,” 
alisema Lusengekile.

Mbunge wa Madaba, Joseph 
Mhagama, alisema kwa kipindi 

cha miezi miwili mafuta yame-
panda kwa asilimia 92, akiwa na 
angalizo: “Mafuta ndiyo usalama 
wa maisha yetu, ndiyo ustawi wa 
taifa letu. Tozo zinazokwenda 
kujenga barabara, maji vijijini 
ziachwe lakini kuna zile ambazo 
hazina madhara nashauri zi-
futwe.”

Mbunge wa Tarime Vijijini 
(CCM), Mwita Waitara, alisema: 
“Kuna mjadala mzito kwenye 
mitandao ya kijamii kuhusu ku-
panda kwa bei ya mafuta. Serika-
li ichukue hatua za haraka. Wen-
zetu Kenya wamekopa Sh. bilioni 
850 kunusuru hali za wananchi. 
Serikali isikae vikao virefu, Wa-
tanzania  wanaendelea kuumia.”

Mbunge wa Viti Maalum 
(CHADEMA), Grace Tendega 
alisema: “Hali hii ni kama 
UVIKO-19, tukakope mikopo ya 
bei nafuu, tuweke ruzuku kwe-
nye mafuta.”

Mbunge wa Viti Maalum CCM, 
Neema Lukangira, alisema: “Seri-
kali iondoe tozo za kitaasisi, kuit-
ishwe mikutano ya dharura na 
taasisi za kimataifa zinazotudai 
ili watupunguzie namna ya kuli-
pa madeni.”

Mbunge wa Mlalo (CCM), 
Rashid Shangazi, alisema serikali 
ikakope Sh. bilioni 300 ili kunu-
suru hali iliyopo sasa, pamoja na 
kuweka ruzuku kwenye kila lita 
moja ya mafuta.

Mbunge wa Makete (CCM), 
Festo Sanga, alisema: “Hali ni 
mbaya. Makete wananunua 
mafuta Sh. 3,500 kwa lita. Bei 
ya mafuta katika soko la dunia 
ni Sh. 1,162 kwa lita moja, lakini 
tozo zilizopo kwenye mafuta zin-
afika Sh. 1,300, yaani tozo inazidi 
bei ya mafuta. Tutoe hizo tozo, 
tutafute pesa sehemu zingine tu-
weke kwenye mafuta.”

UFAFANUZI WA SERIKALI
Akitoa ufafanuzi hoja hizo za 

wabunge, Waziri wa Nishati, Jan-
uary Makamba, alisema vita vya 
Ukraine na Russia ndivyo vilivy-
osababisha kwa asilimia kubwa 
kupanda kwa bei ya mafuta du-
niani.

Alisema asilimia 12 ya mafuta 
yote duniani yanazalishwa na 
Russia ambayo ni ya pili kwa 
uzalishaji baada ya Marekani.

“Ni hoja iliyokuja wakati mwa-
faka. Suala hili tumelichukua, 

serikali inawajali wananchi, im-
esikia kilio na inaungana nao 
katika kilio hiki na tumeanza ku-
fanyia kazi.

“Lazima tupate watu watakao-
tuletea mafuta kwa bei nafuu, 
chochote kitakachotuhakikishia 
kutuletea bei nafuu tutakifanya,” 
alisema.

Kuhusu hatua zilizoanza ku-
chukuliwa, Makamba alisema 
kwanza  kunaandaliwa kuwapo 
kwa hifadhi ya mkakati wa mafu-
ta na ndani ya wiki mbili zijazo 
kanuni zitakuwa zimeshakami-
lika.

Pili, alisema serikali inaandaa 
mfuko wa kuhimili bei za mafuta 
na andiko la kuanzisha mfuko 
huo linaendelea.

Waziri huyo aliitaja hatua ya 
tatu, serikali inaandaa kituo ki-
kubwa cha biashara ya mafuta 
na ifikapo Mei mwaka huu, seri-
kali itatia saini mkataba na sekta 
binafsi    ili kuanzisha kituo hi-
cho.

Hatua ya nne kwa mujibu wa 
Makamba, ni serikali inaandaa 
mkutano wa dharura na mawa-
ziri wa nchi jirani utakaofanyika 
jijini Arusha kwa lengo la kujen-
ga soko moja la mafuta la kikan-
da litakalosaidia kuwa na nguvu 
ya pamoja.

Aliitaja hatua ya tano ni seri-
kali imefanya mazungumzo na 
mawaziri wa nishati wa nchi za 
Afrika zinazozalisha mafuta iki-
wamo Algeria na Oman ili kupa-
ta unafuu wa kupata mafuta kwa 
bei nzuri.

AGIZO LA SPIKA
Baada ya mjadala huo, Spika 

Tulia alimwagiza Waziri Makam-
ba kuwasilisha majibu bungeni 
wiki ijayo kuhusu mkakati wa 
muda mfupi wa serikali katika 
kukabiliana na dharura iliyoji-
tokeza nchini.

“Nimewasikia wabunge kuhu-
su ushauri mlioutoa kwa seri-
kali juu ya kupanda kwa bei ya 
mafuta. Hivyo, serikali itafanya 
nini katika jambo hili? Ninam-
wagiza Waziri Makamba siku ya 
Jumanne wiki ijayo aje na majibu 
ya namna ya kutatua jambo hili,” 
aliagiza.

Dk. Tulia pia alisema mkakati 
wa muda mrefu wa serikali ku-
hakikisha bei ya mafuta haipan-
di utaelezwa bungeni siku zijazo.

Abiria wakiwa katika kituo cha daladala cha Kilombero, jijini Arusha jana, wakisubiri kumalizika kwa mgomo wa madereva waliotaka kuanza ku-
toza nauli mpya iliyotangazwa na Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini (LATRA), kabla ya muda wake, ambapo mgomo huo, ulianza saa 11 alfajiri 
na kuisha saa nne asubuhi, baada ya Mkuu wa Wilaya ya Arusha, Said Mtanda na viongozi wengine kuingilia kati. PICHA: MPIGAPICHA WETU
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Waziri Mkuu aanika upigaji 
na ufisadi ununuzi vifaa tiba 
Na Cynthia Mwilolezi, ARUSHA

Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameanika 
upigaji na ufisadi unaofanywa na wataala-
mu na watumishi wa umma katika ununuzi 
wa vifaa tiba huku akitaka hatua kali ku-
chukuliwa dhidi ya wahusika. 

Pia ameiagiza Bodi ya Wataalamu ya 
Ununuzi na Ugavi (PSPTB) kuwachukulia 
hatua haraka waliohusika na upotevu wa 
fedha za UVIKO -19 zilizotolewa kwa ajili ya  
ununuzi wa vifaa  vya afya kwenye hospi-
tali za rufani, wilaya, zahanati na vituo vya 
afya. 

Sambamba na hilo, amehimiza hatua 
hizo zichukuliwe haraka kabla ya yeye 
kutembelea Jumatatu Bohari Kuu ya 
Dawa (MSD) akiambatana na Mkuu wa 
Jeshi la Polisi nchini na Mkurugenzi Mkuu 
wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na 
Rushwa (TAKUKURU) kupata maelezo ya 
kina juu ya wizi huo.

Akizungumza jana jijini Arusha wakati 
akizindua Wiki ya Ununuzi wa Umma, Ma-
jaliwa alisema kitendo kilichofanywa na 
wasimamizi wa ununuzi wa umma ambao 
wanaaminiwa na serikali, hakivumiliki.

Akitoa mfano wa MSD ambayo ilitakiwa 
kununua kipimo cha sukari ambacho kwa 
bei ya kawaida ni Sh. 150 lakini ikanunua 
kwa Sh. 300 huku kipimo cha mkojo bei 
ikiwa  Sh. 200 ikanunua kwa Sh. 780. Pia 
ilinunua  kipimo kidogo cha hamolojia ya 
mwili kwa Sh. 4,500 wakati bei halisi ni 
Sh. 2,100. “Lakini pia walipaswa kununua 
kipimo kikubwa cha haimolojia ya mwili 
bei ya kawaida ni Sh. 3,800 wao wamen-
unua kwa Sh. 6,300. Si mnaona hizi   bei 
zinavyokwenda? Watu  hawana huruma na 

Watanzania wenzao,” alisema. 
Majaliwa aliendelea kutoa mfano wa 

upigaji huo kuwa   kipimo cha kuangalia 
ufanyaji kazi wa figo ambacho ni muhimu 
sana na vingepatikana kwa wingi   kina-
chouzwa Sh. 6,000 lakini kimenunuliwa 
kwa Sh 40,000. Pia alisema MSD ilitakiwa 
kununua  mashine ndogo ya kipimo cha 
haimolojia ya mwili ambacho kinauzwa Sh. 
milioni tano lakini ikanunua kwa Sh. mil-
ioni 14.045 na mashine ndogo ya kupima 
kemia ya mwili ambayo bei ya kawaida ni 
Sh. milioni 1.35 imenunuliwa kwa Sh. mil-
ioni 6.7.

 “Hawa walitakiwa kununua mashine 
kubwa ya kupimia haimolojia ya mwili. 
Hiki  kifaa kinauzwa Sh. milioni 20.8 la-
kini wamenunua Sh milioni 117. Hawa pia 
walitakiwa wanunue mashine ya kupimia 
haimolojia ya mwili cha ukubwa kidogo bei 
ya kawaida ni Sh. milioni 37.4 wao wamen-
unua Sh. milioni 149.4.

“Hebu wataalamu wetu mtuambie ni 
kwa sababu ya nini? Wataalamu  wetu wa 
manunuzi (ununuzi) kwa nini hili linatokea 
na kwa maslahi ya nani? Je, tukichukua 
hatua tena kali, vyombo vyote mko hapa 
vya ununuzi, haya ndiyo yanayoendelea 
kwenye ofisi zetu kwa wale wachache wa-
siokuwa na nia njema na fedha za walipa-
kodi wa nchi hii,” alisema. 

Alisema kuwa ongezeko hilo la fedha zi-
lizopotea kwa ujanja wa watu wasiozinga-
tia sheria, taratibu, kanuni za ununuzi wa 
umma zingenunua vifaa kwa wingi, lakini 
wamenunua kifaa kimoja tu huku Watan-
zania wakisubiri kupata vifaa vingi visam-
bae kwenye hospitali, zahanati na vituo vya 
afya. 

Ajira 205,000 makarani sensa zatangazwa
Na Paul Mabeja, DODOMA

SERIKALI imetangaza ajira 205,000 
za makarani na wasimamizi wa Sensa ya 
Watu na Makazi inayotarajiwa kufanyika 
Agosti 23, mwaka huu huku ikisisitiza ha-
kutakuwa na maombi yatakayofanyiwa 
kazi zaidi ya yale yatakayofuata utaratibu 
uliowekwa mtandaoni.

Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, 
Sera na Uratibu wa Bunge, George Sim-
bachawene, alibainisha hayo jana alipoku-
wa akitoa taarifa kwa vyombo vya habari 
kuhusu kuanza mchakato wa ajira za ma-
karani na wasimamizi wa sensa.

“Kwa niaba ya mheshimiwa Waziri Mkuu 
wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na 
Mwenyekiti wa Kamati ya Taifa ya Sensa, 
napenda kutangazia Watanzania wenye 
sifa na wenye kuhitaji kuomba nafasi hizi 
kwamba mchakato wa kuwapata maka-
rani na wasimamizi wa sensa utaanza leo 
( jana) tarehe 5 hadi tarehe 19 Mei, 2022.

“Nipende kuweka wazi kwamba ajira 
hizi zitaombwa kupitia mtandao (Online) 
na hazitahusisha malipo ya aina yoy-
ote kwa mwombaji wa ajira,” alisisitiza 
Simbachawene. Alisema mchakato wa 
kuchambua maombi ya kazi pamoja na 
usaili utasimamiwa na kamati maalum 
itakayoundwa katika ngazi ya kila wilaya 
na usaili utafanyika katika ngazi ya kata 
kwa nafasi za makarani na wasimamizi wa 
maudhui katika ngazi ya wilaya kwa wasi-
mamizi wa TEHAMA.

“Niwaombe Watanzania wote wenye 
sifa ambao wangependa kuomba nafasi za 
ajira za makarani na wasimamizi wa sensa 

kufuata utaratibu uliowekwa kwa ukamili-
fu ili kuomba nafasi hizo,” alisema.

Kadhalika, alisema kazi za kufanya 
pamoja na sifa za mwombaji zimebain-
ishwa katika tangazo la ajira za muda za 
makarani na wasimamizi wa Sensa ya 
Watu na Makazi ya mwaka 2022.

“Hakutakuwa na maombi yatakayofany-
iwa kazi zaidi ya yale yatakayofuata utara-
tibu uliowekwa mtandaoni.

“Kumekuwapo na watu au makundi 
ya watu wenye nia isiyo njema kwa zoezi 
la sensa ambao wamekuwa wakijaribu 
kutoa matangazo ya ajira hizo kwa nia ya 
kuwatapeli wananchi wanaohitaji kush-
iriki katika zoezi hili na pengine kwa nia ya 
kuvuruga mchakato mzima serikali itaen-
delea kuwafuatilia na kuwachukulia hatua 
kali watu wote wenye nia ovu ya kuharibu 
zoezi hili,” alisema. Pia, alisema kutokana 
na hali hiyo serikali imetangaza rasmi 
kuanza kwa mchakato wa ajira za makara-
ni na wasimamizi kuanzia jana hadi Mei 19, 
mwaka huu, ambao utahusisha wasimam-
izi wenye sifa stahiki na watakaofanya kazi 
katika maeneo yao wanayoishi.

Kamisaa wa Sensa ya Watu na Makazi 
mwaka 2022 na Spika mstaafu wa Bunge, 
Anne Mkinda alisema maandalizi ya zoezi 
hilo yamekamilika kwa asilimia zaidi ya 81.

“Maandalizi kwa ujumla yamekamilika 
kwa takribani zaidi ya asilimia 81 na hivi 
sasa tumetangaza ajira hizi za makarani na 
wasimamizi wa sensa ya watu na makazi 
hivyo wito wangu kwa Watanzania wenye 
sifa kujitokea kuomba kwani tukipata ma-
karani wasio na sifa zoezi zima litaharibi-
ka,” alisema Makinda.
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TPA: 
Tunazingatia 
usalama, 
afya kazini
Na Mwandishi Wetu

Mamlaka ya Usimamizi 
wa Bandari Tanzania (TPA) 
imesema inazingatia kikamilifu 
matumizi ya vifaa kinga na ta-
hadhari muhimu za kulinda afya 
za watumishi katika sehemu za 
kazi  ili kuhakikisha rasilimali 
hiyo muhimu katika Mamlaka 
hiyo inakuwa salama wakati 
wote.

Kauli hiyo ilitolewa na Kaimu 
Mkurugenzi wa Masoko na 
Uhusiano wa TPA, Nicodemus 
Mushi, wakati wa maonyesho ya 
Usalama  na Afya Mahali pa Kazi 
yaliyoandaliwa na Osha jijini Do-
doma.

Alisema mazingira ya kazi ya 
TPA yanahusisha shughuli ka-
tika maji wakati wa kuhudumia 
meli, matumizi ya mashine na 
mitambo mikubwa  katika kupa-
kia, kupakua shehena na katika 
hatua mbalimbali za ujenzi wa 
miundombinu.

 Alisema mazingira haya 
yanaweza kusababisha madhara 
kwa Watumiaji pale kunapoko-
sekana umakini au zinapopata 
hitilafu za kiufundi.

Kwa kutambua hilo, kitengo 
chetu za zimamoto na usalama 
kinafanya juhudi kubwa ya 
kutoa elimu na kusimamia ki-
kamilifu uzingatiwaji wa hatua 
zote za tahadhari na matumizi 
sahihi ya vifaa kinga wakati 
wote wa utekelezaji wa maju-
kumu bandarini,” alisema.

Mkurugenzi wa Huduma za 
Meli na shughuli za Kibandari 
wa TPA,  Abdallah Mwingamno, 
alisema  maonesho hayo yana 
umuhimu mkubwa kwa kuwez-
esha umma kukutana na taasisi 
mbalimbali na kupata elimu na 
kujionea vifaa mbalimbali vina-
vyotumika kulinda afya za wa-
tumishi wawapo kazini.

“TPA inathamini sana usala-
ma wa watumishi wake, wateja 
na wadau wanaofanya kazi zao 
katika maeneo ya bandari ili ku-
wahakikishia usalama wa afya 
zao na mali zao katika maeneo 
yote ya bandari. Tunasimamia 
kikamilifu matumizi ya vifaa 
kinga, tunatoa matangazo ka-
tika maeneo mbalimbali ya 
bandari ili kuwakumbusha 
wadau  jinsi ya kuwa salama 
wawapo bandarini,” alisema na 
kuendelea:

Tunaishukuru menejimenti 
kwa kuendelea kuwekeza katika 
mafunzo, elimu na upatikanaji 
wa uhakika wa vifaa kinga na 
vitendea kazi mbalimbali vya 
kujikinga dhidi ya  ajali na ma-
janga yanayoweza kujitokeza 
Bandarini kama vile ajali za 
mashine, mitambo, magari na 
hata moto.”

Na Allan lsack, ARUSHA

MAHAKAMA Kuu Kanda ya 
Arusha, leo inatarajia kutoa hu-
kumu ya rufani namba 129, katika 
kesi ya jinai iliyokuwa inamka-
bili aliyekuwa Mkuu wa Wilaya ya 
Hai, mkoani Kilimanjaro, Lengai 
Ole Sabaya na wenzake wa wawili.

Washtakiwa wengine katika 
kesi hiyo ni Silvester Nyegu na 
Daniel Mbura, waliokuwa waki-
kabiliwa na mashtaka matatu ya 
unyang’anyi kwa kutumia silaha.

Februari 14, mwaka huu, ma-
hakama hiyo ilianza kusikiliza 
hoja 14 za waleta rufani kupinga 
adhabu ya hukumu ya kifungo 
cha miaka 30 kwenda jela iliyo-
tolewa na Mahakama ya Hakimu 
Mkazi, Mkoa wa Arusha. 

Oktoba 15, mwaka 2021, Hakimu 
Mwandamizi wa Mahakama ya 
Hakimu Mkazi Arusha, Odira Am-
woro, alimtia hatiani Ole Sabaya 
na wenzake kuhukumiwa kifungo 
cha miaka 30 jela.

Katika rufani hiyo, mawakili wa 
wapeleka rufani katika kesi hiyo, 
walikuwa ni Mosses Mahuna, Fau-
zia Mustafa, Majura Magafu, Ed-

mund Ngemela, Silvester Kahun-
duka na Fridolin Bwemelo.

Kadhalika, katika kesi hiyo, 
mawakili wa wajibu rufani ni 
Wakili wa Serikali Mwandamizi, 
Ofmedy Mtenga, Wakili wa Seri-
kali, Baraka Mgaya na Wakili wa 
Serikali, Veridia Mlenza, na rufani 
ilisikilizwa chini ya Jaji wa ma-
hakama hiyo, Sedekia Kisanya, 
kutoka Mahakama Kuu, Kanda ya 
Musoma.

Wakati akitoa hukumu hiyo, 
hakimu Amworo, alisema ku-
tokana na ushahidi uliotolewa 
mahakamani huko, mahakama 
imewatia hatiani na kuwahu-
kumu miaka 30 kwenda jela kwa 
kutenda makosa matatu.

Alisema kosa la kwanza na la 
pili ni la unyang’anyi wa makundi 
pasipo kutumia silaha, na kosa 
hilo lilifanywa na washtakiwa 
wote kwa pamoja kwa kuwa wali-
watendea Numan Yasin na Rama-
dhani Rashid (mashahidi wa Jam-
huri), katika duka la Mohamed 
Saad, lililoko Mtaa wa Bondeni, 
jijini Arusha.

Kosa la tatu alisema ni la 
unyang’anyi wa kutumia silaha 

ambalo washtakiwa hao, walim-
tendea Bakari Msangi, kwa kum-
piga, kumfunga pingu, kumtishia 
silaha na kumpora fedha Sh. 
390,000.

Hakimu alisema hakuna ubishi 
kwamba Sabaya akiwa Mkuu wa 
Wilaya ya Hai, alitenda makosa 
hayo kinyume na sheria.

Pia, alisema kwa kuwa mikono 
yake imefungwa na sheria hawezi 
kutoa adhabu ya zaidi ya kifungo 
cha miaka 30 japokuwa wameti-
wa hatiani kwa makosa matatu 
ambayo kila kosa kifungo chake 
ni miaka 30 na watatumikia ad-
habu hiyo kwa pamoja.

Alisema kosa la kwanza, la pili 
na la tatu ni kifungo cha miaka 30 
kwa kila kosa na wakati mwingine 
kifungo kinakwenda sambam-
ba na adhabu ya viboko hivyo 
alikataa ombi la wakili wa Jam-
huri kifungo kwenda sambamba 
na viboko.

Sabaya na wenzake waliku-
wa wanakabiliwa na mashtaka 
matatu likiwamo la kwanza la 
unyang’anyi wa kutumia silaha.

Ilidaiwa mahakamani huko 
Februali 9, mwaka 2021, wakiwa 

Mtaa wa Bondeni, Jiji la Arusha, 
katika duka la Sahiid Store, wote 
kwa pamoja wakiwa na silaha wal-
ifanikiwa kumpora Bakari Msan-
gi, Sh. 390,000 na simu mbili na 
kabla ya uporaji walimshambulia 
kwa kumpiga ngumi, mateke, kofi 
na kumtishia kwa silaha.

Shtaka la pili lilikuwa linawaka-
bili wote kwa pamoja na ilidaiwa 
kwamba Februali 9, mwaka 2021, 
walipora fedha kaunta katika 
duka la Mohamed Al Saad, Sh. 
2,769,000 na kabla ya uporaji 
waliwapiga mateke, makofi na ku-
watisha kwa silaha watu walioku-
wapo na kuchukua kiasi hicho 
cha fedha.

Shtaka la tatu unyang’anyi wa 
kutumia silaha lilikuwa likiwaka-
bili washtakiwa wote.

Ilidaiwa mahakamani huko, 
Februari 9, mwaka 2021, katika 
Mtaa wa Bondeni, jijini Arusha 
wakiwa na silaha walipora simu 
moja ya mkononi, Sh. 35,000 mali 
ya Ramadhani Rashid na kabla ya 
kufanya uhalifu huo waliwaweka 
chini ya ulinzi watu wote walioku-
wa ndani ya duka la Mohamed 
Saad.

Mbivu, mbichi hukumu rufani ya Sabaya

Meneja wa Benki 
ya NMB Kanda 
ya Kaskazini, 
Dismas Prosper 
(wa pili kushoto), 
akikabidhi fulana 
zilizotolewa na 
benki hiyo, kwa 
Ofisa Ugavi wa 
Wizara ya Fedha 
na Mipango, 
Hilda Segere, 
kwa ajili ya wiki 
ya manunuzi ya 
umma iliyoanza 
jijini Arusha 
jana. Kushoto ni 
Meneja wa Benki 
ya NMB Tawi la 
Clocktower, Em-
manuel Kishosha 
na Ofisa Habari 
wa Wizara hiyo, 
Saidina Msangi. 
PICHA: MPIGAPI-
CHA WETU

Serikali yawaita wawekezaji wa Norway na Uingereza
Na Mwandishi Wetu

WAZIRI wa Ujenzi na Uchukuzi, 
Prof. Makame Mbarawa, ame-
waalika wafanyabiashara na 
wawekezaji kutoka nchi za Nor-
way na Uingereza kuja kuwekeza 
katika sekta mbalimbali za uchu-
mi na huduma Tanzania hususani 
kwenye sekta ya ujenzi wa miun-
dombinu.

Akizungumza na waandishi 
wa habari baada ya kufungua 
mkutano uliowaleta pamoja 
watendaji wa taasisi za serikali 
na ujumbe wa wawekezaji na 
wafanyabiashara 37 kutoka Nor-
way na Uingereza ulioratibiwa 
na Norwegian-African Business 
Association na Kampuni ya In-
vest Africa kwa kushirikiana na 

Kituo cha Uwekezaji nchini (TIC), 
Prof. Mbarawa aliwahakikishia 
wawekezaji hao kuwepo kwa 
mazingira mazuri ya uwekezaji 
na kufanya biashara.

Amesema uwekezaji katika 
sekta ya miundombinu hususani 
ujenzi wa barabara na reli ita-
saidia kufungua fursa lukuki   za 
kibiashara na uwekezaji  kwenye 
nyanja  zingine  za kiuchumi na 
kijamii  zilizoko hapa nchini.

“Mpaka hivi sasa kwa upande 
wa mradi wa ujenzi wa reli ya 
kisasa wa SGR umefikia asilimia 
97, lakini hii inatoa haitoshi kwa 
kuwa kuna baadhi ya maeneo 
nchini bado yanahitaji huduma 
ya reli kwa kuwa ni maeneo yenye 
shughuli kubwa za uzalishaji,” 
alisema Prof. Mbarawa.

Prof. Mbarawa aliongeza kuwa 

suala la uboreshaji wa miundom-
binu haiitaji nguvu ya serikali 
pekee kwa kuwa serikali inatoa 
fursa kwa wadau na wawekezaji 
kuwekeza nchini jambo ambalo 
limekuwa likifanywa hata na 
mataifa yaliyoendelea.

“Ninachukua nafasi hii kuwa-
hamasisha muje kwa wingi na 
serikali yetu sikivu iliyo chini 
ya Rais Samia Suluhu Hassan 
inawathamini wawekezaji hasa 
kwenye kuwashirikisha kwenye 
miradi mikubwa ya miundombi-
nu ambayo itakwenda kuifungua 
nchi kimaendeleo na kutoa fursa 
kubwa ya ajira nchini,” lisema 
Prof. Mbarawa.

Mkurugenzi Mtendaji TIC, Dk. 
Maduhu Kazi, mbali ya kuwa-
hakikishia ushirikiano mkubwa 
wafanyabiashara na wawekezaji   

hao, alibainisha kuwa kituo hi-
cho kitaendelea kutengeneza 
mazingira mazuri ili kuvutia zaidi 
na   kurahisisha   shughuli za 
uwekezaji nchini.

“Ninapenda kuchukua fursa hii 
kuwakaribisha sana kuwekeza 
nchini hasa kwenye maeneo ya 
fedha, uvuvi, usafirishaji, kilimo 
na uchukuzi, na niwatoe wasiwasi 
kwa kuwa serikali imeweka maz-
ingira mazuri zaidi ya uwekezaji,” 
alisema  Dk. Maduhu.

Dk. Maduhu aliongeza kuwa: 
“Serikali inamatarajio makubwa 
na nyinyi kuja kuwekeza nchini 
na hii inadhihirisha kwa kuwa 
Rais wetu amekuwa mstari wa 
mbele kuhamasisha uwekezaji 
na kuitangaza nchini jambo am-
balo limepokelewa vizuri na 
wawekezaji.”
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Waziri ayataja makundi
matatu msamaha WCF
Na Romana Mallya

WAZIRI wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, 
Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Prof. 
Joyce Ndalichako, ameyataja makundi 
matatu yatakayonufaika na msamaha wa 
riba kwa waajiri waliochelewa kuwasilisha 
michango katika Mfuko wa Fidia kwa Wa-
fanyakazi (WCF).

Akizungumza jana mkoani Dar es Sa-
laam katika ofisi za WCF zilizoko Victoria, 
Prof. Ndalichako alilitaja kundi la kwanza 
ni waajiri waliokwishalipa malimbikizo 
ya michango wanayodaiwa na mfuko na 
wamebakiza deni la riba peke yake.

Alilitaja kundi la pili ni la waajiri wote 
watakaolipa malimbikizo ya michango ya 
miezi ya nyuma wanaodaiwa na mfuko 
kabla ya Juni 30, mwaka huu kuwa wata-
nufaika na msamaha wa ondoleo la riba ya 
michango kwa miezi tajwa.

“Kundi la tatu ni waajiri wote ambao 
sasa hawajajisajili kwenye Mfuko wa Fidia 
kwa Wafanyakazi watakapojisajili na kuli-
pa michango stahiki inayodaiwa kabla ya 
Juni 30, mwaka huu,” alisema.

Prof. Ndalichako alisema hadi kufikia 
Agosti 2021 takribani waajiri 13,468 wa sek-
ta binafsi na waajiri 191 wa sekta ya umma 
walikuwa kwenye orodha ya madeni ya 
riba 

“Kwa mamlaka niliyopewa chini ya ki-
fungu 75 (5) cha Sheria ya Fidia kwa Wa-
fanyakazi Sura 263, ninatangaza msamaha 
wa riba iliyotozwa kwa kipindi cha kuanzia 
Oktoba Mosi mwaka 2017 hadi Agosti 31, 

mwaka 2021 kwa waajiri wote waliochele-
wa kuwasilisha michango katika mfuko 
huu wa WCF kwa kipindi hicho,” alisema.

Waziri huyo aliwataka waajiri kutumia 
vizuri msamaha huo uliotolewa na seri-
kali unaolenga kuongeza kiwango cha 
utekelezaji wa hiari wa sheria ya fidia kati-
ka kuhakikisha wanajisajili kwenye mfuko 
na kulipa malimbikizo ya nyuma bila kuto-
zwa riba.

Alisema michango inayotolewa na 
waajiri hutumika kulipa wafanyakazi fidia 
pale mfanyakazi atakapopata ajali ama 
ugonjwa kutokana na kazi na iwapo bahati 
mbaya atafariki, italipwa kwa wategemezi 
wake.

“Tangu Julai 2015 hadi kufikia Agosti 
2021, michango iliyocheleweshwa ilikuwa 
ikitozwa riba ya asilimia 10 kwa mwezi. 
Hata hivyo, serikali iliamua kushusha ki-
wango cha riba kutoka asilimia 10 hadi 
asilimia mbili kwa mwezi kuanzia mwezi 
Septemba mwaka 2021, ili kutoa nafuu 
kwa waajiri na kuweka mazingira rafiki ya 
biashara na uwekezaji nchini,” alifafanua.

Prof. Ndalichako alisema michango ita-
kayolipwa baada ya kipindi kilichowekwa 
kisheria itatozwa riba.

Mkurugenzi Mkuu wa WCF, Dk. John 
Mduma, aliishukuru serikali kukubali 
kutoa punguzo hilo kwani linarahisisha 
usimamizi na utekelezaji wa majukumu ya 
mfuko. “Tunaishukuru serikali na tunaami-
ni msamaha huu utasaidia utekelezaji wa 
majukumu yetu pia kuhamasisha waajiri 
kuitikia kwa hiari,” alisema.

Mwinyi apongeza WFP kusaidia maendeleo
Na Mwandishi Wetu, ZANZIBAR

RAIS wa Zanzibar, Dk. Hussein Ali 
Mwinyi, amepongeza mikakati na mipango 
iliyowekwa na Shirika la Chakula Duniani 
(WFP), kwa ajili ya kusaidia maendeleo ya 
Zanzibar.

Dk. Mwinyi aliyasema hayo jana alipo-
fanya mazungumzo na Mwakilishi Mkaazi 
wa WFP Tanzania, Sarah Gordon-Gibson.

Alipongeza hatua za WFP kuongeza mi-
kakati na mipango ya kuhakikisha Zanzi-
bar inafaidika moja kwa moja na huduma 
inazozitoa katika utekelezaji wa shughuli 
za maendeleo.

Rais Mwinyi alifurahishwa na dhamira 
ya shirika hilo kushirikiana na serikali ka-
tika kukabiliana na maafa, uwezeshaji kiu-
chumi kwa wanawake hasa  wakulima wa 
mwani, lishe na usalama wa chakula, ku-
wasaidia wakulima wadogo katika ujenzi 
wa barabara za ndani na kuwasaidia katika 
mnyororo wa usafirishaji wa bidhaa.

Pia Dk. Mwinyi alizipongeza juhudi zi-
lizoanza kuchukuliwa na shirika hilo kuan-
za mazungumzo na baadhi ya sekta husika 
katika kuendeleza programu hizo.  

Rais Dk. Mwinyi alisema Serikali ya Map-
induzi ya Zanzibar itaendelea kutoa ush-
irikiano kwa WFP  katika kuhakikisha lin-
atekeleza vyema shughuli zake  Zanzibar.

Aidha, alipongeza maeneo ambayo 
shirika hilo limekusudia kuongeza nguvu 
zake ikiwa ni pamoja na kuwasaidia ki-
namama wanaolima zao la mwani kwa 

kuwaongezea uwezo kwa kulipata thamani 
zao hilo pamoja na kuwatafutia soko la 
uhakika.

Dk. Mwinyi pia aliipongeza azma ya WFP  
ya kurejesha huduma ya chakula kwa wa-
toto shuleni hatua ambayo itawaongezea 
ufahamu sambamba na kuwasaidia watoto 
kuwa na lishe bora.

Alisema shirika hilo limekuwa likifan-
ya kazi vyema  nchini na azma yake ya 
kuongeza mikakati yake katika programu 
ilizojiwekea itasaidia jamii kwa kiasi kikub-
wa wakiwamo wanawake na watoto.

Naye Gordon-Gibson alimweleza Rais 
Mwinyi mikakati na mipango iliyowekwa 
na WFP kwa Zanzibar katika kipindi cha 
miaka mitano kuanzia Julai, mwaka huu 
hadi 2027 itaongezwa.

Alisema WFP imeshapanga programu 
kadhaa ambazo Zanzibar itafaidika kwa 
kiasi kikubwa katika kipindi cha miaka mi-
tano zikiwamo kuwawezesha wanawake 
hasa wakulima wa mwani, kukabiliana na 
maafa, lishe na usalama wa chakula, kuwa-
saidia wakulima wadogo.

Gordon- Gibson alieleza jinsi shirika hilo 
linavyofanya kazi zake za kutoa huduma 
zikiwamo za chakula kwa wakimbizi kwa 
kule Tanzania Bara pamoja na nchi nyen-
gine za jirani.

Mwakilishi huyo alipongeza ushirikiano 
mzuri anaoupata kupitia shirika hilo hapa 
Zanzibar na kuahidi kuendelea kutoa ush-
irikiano wake ili Zanzibar izidi kupata ma-
fanikio  katika sekta zake za maendeleo. 
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MAONI & UCHAMBUZI

RUSHWA imekuwa ikileta vilio karibu sekta zote ikiwamo ya elimu, se-
hemu ya kazi na maeneo mengine ya kutolea huduma za kijamii, na kuk-
wamisha shughuli za maendeleo kwa mtu mmoja au kwa jamii.

Kuwapo kwa rushwa kuna chimbuko lake ambalo ni mmomonyoko 
wa maadili ambao huanzia katika ngazi ya familia hadi taifa, hivyo vita 
dhidi yake si ya serikali tu, bali kukuza maadili kunahitaji wadau wote na 
jamii kwa ujumla wake.

Tunasema hivyo kwani mmomonyoko huo ndio unaozaa maovu iki-
wamo tatizo la rushwa ambalo sasa ni sugu katika maeneo mbalimbali 
kuanzia shuleni, sehemu za kazi na kwingine. 

Kutokana na hali hiyo tunashauri wazazi, walezi na jamii kushiriki 
kikamilifu katika malezi bora yatakayosaidia watoto kuwa raia wema 
kuanzia nyumbani, shuleni ili hata wakiwa watu wazima, waendelee na 
kusimama katika maadili mema.

Pamoja na hilo, tunashauri pia kuwapo kwa mitaala kwa ajili ya somo 
la maadili, ambalo lingesaidia wanafunzi kuitambua rushwa na madhara 
yake wangali wadogo, kwani chanzo cha rushwa ni mmomonyoko wa 
maadili. Tunaunga mkono juhudi mbalimbali ambazo zimekuwa ziki-
fanywa za kupambana na rushwa zikiwamo za kuanzisha klabu za wap-
inga rushwa shuleni ili wanafunzi wapate elimu ya madhara ya tatizo 
hilo. Hatua hiyo ni nzuri kwa sababu inawaandaa wanafunzi kupinga 
rushwa wangali wadogo hata pale wanapokuwa watu wazima wanaen-
delea kupambana nayo kwa manufaa yao na ya taifa kwa ujumla.

Kwa mfano, wanafunzi wanatakiwa kujua rushwa ni nini, ikiwamo ya 
ngono, fedha na vitu vingine badala ya kuisikia tu bila kujua maana yake 
na madhara yake na kujikuta wakijiingiza humo.

Hivyo tunadhani sasa ni wakati mwafaka wa kuwapo kwa mikakati 
ya kuhakikisha wanafunzi kuanzisha shule za msingi hadi juu wanapata 
elimu kuhusu rushwa.

Siyo vibaya kuiga kile ambacho kinataka kutekelezwa katika Shule ya 
Sekondari Kibiti mkoani Pwani kwa kuanzisha midahalo ya wazi kuelim-
isha kuhusiana na mapambano ya rushwa kwa wanafunzi wa shule hiyo.

Tunaamini viongozi na watumishi bora wa umma, huandaliwa tan-
gu mwanzo, kwa hiyo suala la kuanzisha somo la maadili shuleni ni la 
muhimu ili kuchangia kuandaa viongozi watakaoleta mapinduzi chanya 
ya kiuchumi kwa nchi yetu.\

Wanafunzi wakipata elimu kuhusu rushwa na madhara yake, tunaami-
ni kuwa hata watakapokuwa wakubwa wataendelea kuichukia, kutoka-
na na ukweli kwamba inakwamisha maendeleo na inaua uchumi.

Serikali imekuwa ikisisitiza kuwa utawala bora ni kipaumbele cha ku-
fikia Malengo ya Maendeleo ya Taifa, kwamba utawala bora umekuwa 
ni jambo muhimu katika kukuza, kuimarisha amani na mengine mengi.

Tunashauri Mkakati wa Taifa wa Dhidi ya Rushwa wa mwaka 2017- 
2022 ambapo awamu ya tatu ya mkakati huo ni mwendelezo wa juhudi 
za serikali za kuunga mkono mapambano dhidi ya rushwa.

Utaratibu wa utoaji wa elimu kuhusu rushwa kutolewa kuanzisha 
shule za msingi tunauona kama mtazamo mpya unaolenga kuhakikisha 
rushwa inaondolewa nchini kuanzia sasa na hata baadaye.

Kwa upande mwingine elimu kuhusu rushwa kuanzia ngazi ya shuleni 
ni uamuzi sahihi kwa kuwa watoto wakipata uelewa mapema kuhusu 
athari zake, itasaidia kupunguza kama si kumaliza kabisa kasi ya sasa ya 
matukio ya rushwa ya ngono katika shule na vyuo.

Licha ya kupongeza jitihada zinazoendelea kuchukuliwa hususan ya 
kutoa elimu ya rushwa shuleni, tunazishauri shule zote pamoja na vyuo 
kutekeleza mpango huo kwa kuwa utasaidia kuongeza uelewa wa wa-
toto na wanafunzi kuhusu rushwa na athari zake kwao hususan ya ngono 
ambayo imekithiri na kuwaathiri ktika maeneo yao ya masomo.

Matarajio yetu ni kuwa tunaweza kuwa na jamii yenye uelewa mpana 
kuhusu rushwa, hivyo wengi kuichukia katika jamii na mwishowe janga 
hilo kupungua kwa kiwango kikubwa katika jamii, hivyo nchi kupaa ki-
maendeleo katika siku za usoni.

UMETIMU msimu wa 
mvua na sasa unaendelea 
katika baadhi ya mikoa 
nchini. Nianze kusema ni 
neema kwa wakulima na 
sote, maana chakula ni 
muhimu kwa kila mmoja 
wetu, wakati huohuo mvua 
ina umuhimu sana kwa 
mengi ya kimazingira, pia 
‘maji ni uhai.’

Pamoja na mvua hizo kue-
ndelea kunyesha kila ma-
hali, baadhi ya watu wana 
mapokeo yake katika sura 
hasi wakitaja ndugu zetu 
wengi wa mijini na mfumo 
yao ya vyoo si sahihi. 

Mvua zinaponyesha na 
vyoo vyao kufurika, mbinu 
wanayotumia ni kujaribu 
kutiririsha maji hayo macha-
fu mtaani katika namna 
maarufu kwa jina la ‘kuyat-
apisha.’

Nafuu hiyo, inazua lingine 
la uchafu umma jirani una-
sambaziwa maji hayo yenye 
vinyesi. 

Tahadhari ya afya am-
bayo ni angalizo la awali, ni 
kwamba wanaotapisha maji 
hayo machafu, wajue wazi 
kuwa wanasababisha ku-
wapo kwa milipuko ya ma-
gonjwa hata ikiwamo watu 
kuhara ovyo.

Inakera kuona mtu anao-
na shida kutafuta gari za 
majitaka ili kunyonya maji 
hayo, anahamia mbadala wa 
kuwachukua na kuwalipa 
fedha kidogo mfano kati 
ya Sh. 5000 na Sh. 10,000, 
wamfanyie kazi ya ‘kutapi-
sha choo chake.

Ieleweke kwamba inapo-

fanyika hivyo, kuna maana 
kwamba wanavyotapisha 
maji hayo yanaenda mitaani 
wanakoishi watu wengine 
wakubwa kwa wadogo, 
wenye viatu na wasio na-
vyo, wakubwa kwa wadogo 
baadhi wanayakanyaga na 
watoto hata kuhusisha na 
mikono na midomo yao.

Tukumbuke, kuna watoto 
mitaani wadogo hupenda 
kuchezea maji hata mvua 
zikinyesha na kukatika. Sasa 
hao watoto wanapochezea 
maji hayo, nao ndio wa 
kwanza kunaangukia ma-
gonjwa hatari ya kuambuki-
za kama kuhara na kutapika.

Hivyo, muhimu ninalo-
liona ni kwamba, sote tuwe 
wastaarabu kuwajali watu 
wote, kwa kila namna tuna-
vyoweza na mojawapo lipo 
dhahiri ni hilo la kutasam-
baza maji machafu kwa 
makusudi.

Mara zote, magari ya 
kuchukua maji taka yapo 
mengi na la busara hapo ni 
kuwapo utaratibu binafsi au 
wa kifamilia, kuweza kuy-
atoa majitaka kwa njia iliyo 
sahihi na sio kuyafungulia 
njia, ili yaende kwa wen-
zako.

Pia ifahamike umma wote 
unatumia mvua hiyo katika 
maeneo yao, yakivuka sehe-
mu mbalimbali za mtiririko 
wake.

Kukabili afya ya mazingira 
inaanza na namna kila mtu 
anavyojua miundombinu ya 
maeneo yako yalivyo, kisha 
wanayaweka vizuri, ili mvua 
zikinyesha zisiweze kuleta 

athari kwa wengine.
Najua kuna taarifa zinazi-

tolewa na Mamlaka ya Hali 
ya Hewa, ikifafanua kila 
kitu kuhusu ujoo wa mvua 
na mwenendo wake, hali ya 
hewa kila juu wa mvua na 
jinsi ya kujianda au kujihad-
hari mapema.

Hatua za kuchukua mape-
ma inaanzia pamoja na ku-
weka vizuri miundombinu, 
ili mvua zinapoanza kunye-
sha mtu asipate shida kwe-
nye mwanzo wake.

Cha kushangaza mvua zi-
naponyesha tu, mtu akiona 
maji yamejaa kwake, badala 
ya kufanya utaratibu unao-
faa, yeye anachokimbilia ni 
kuyaelekeza maji yaende ka-
tika nyumba ya mwenzake 
au kwingineko, bila kujali 
huko kuna umma.

Huyo anayefanya hivyo, 
anamsababishia mwenzake 
nyumba yake kujaa maji na 
aingie gharama za kuyatoa 
maji tena machafu.

Niseme, kinachotakiwa 
hapo ni watu waishi kwa 
upendo na ushirikiano na 
daima sio busara mtu kue-
lekeza maji ya mvua kwa 
makusudi yaingie katika ny-
umba ya mwenzake asoyr 
na kosa, hali ambayo hata 
inakinzana na kanuni, sera 
pia sheria za mazingira.

Kama wewe huyapendi 
maji hayo yakae kwako, basi 
nawe usimpelekee mwenza-
ko maji hayo kama tunavyo-
funzwa kiimani na kijamii, 
usichopenda kutendewa 
wewe, usimtendee mwen-
zako.

Hili la kutapisha maji machafu
msimu wa mvua linakera sana  

 Muungwana Lazima Nilonge

Elimu kuhusu rushwa 
ianzie ngazi ya msingi

Nipashe hutolewa na kuchapishwa na:

THE GUARDIAN LIMITED

Mhariri Mtendaji :  Beatrice Bandawe
Meneja Usambazaji na Masoko: Emmanuel Lyimo, 0716 500500
Mapokezi: 0745 700710
Matangazo:  0782 253676
Baruapepe:     advertise@guardian.co.tz
Website:       www.ippmedia.com
       www.epaper.ippmedia.com

Na Yasmine 
Protace
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TAMWA: Sheria Habari ishughulikie 
unyanyasaji waandishi wanawake
Na Mwandishi Wetu, ARUSHA

MKURUGENZI wa Chama cha Wana-
habari Wanawake Tanzania (TAMWA), 
Dk. Rose Reuben, ameshauri maboresho 
ya Sheria za Habari kuingizwa suala la 
kushughulikia unyanyasaji wa waandi-
shi wa habari wanawake ili kukabiliana 
na changamoto hiyo katika vyombo vya 
habari.

Dk. Rose alisema hayo kwenye mku-
tano wa wadau wa habari na serikali 
ulioandaliwa na Taasisi ya Vyombo vya 
Habari Kusini mwa Afrika, Tawi la Tan-
zania, MISA-TAN na TAMWA kwa ufa-
dhili wa Shirika la Kimataifa la Kusaidia 
vyombo vya habari, IMS, wakilenga 
pamoja na mambo mengine kujadili 
mapitio ya Sheria za Habari.

Alisema waandishi wa habari wa-
nawake wameendelea kupungua katika 
vyombo vya habari kutokana na changa-
moto mbalimbali kubwa likiwa ni un-
yanyasaji wa kijinsia.

Alishauri vyombo vya habari kuwa na 
sera ya usawa wa jinsia ili kusaidia kuka-
biliana na changamoto mbalimbali zina-
zoendelea katika vyombo hivyo.

Mkurugenzi wa Idara ya Habari 
(MAELEZO), Gerson Msigwa, alisema su-
ala la unyanyasaji waandishi wa habari 
wanawake linashughulikiwa na ofisi 
yake na kuahidi kuweka dawati maalum 
la jinsia kukabiliana na changamoto 
hiyo.

“Unyanyasaji wa kijinsia haukubaliki 
ni kinyume cha sheria za nchi, tutaende-
lea kushirikiana na vyombo vya habari 
kuboresha sheria mbalimbali zinazok-
waza uhuru wa habari,” alisema Msigwa.

Aliwapongeza waandishi wa habari 
wa Tanzania ambao licha ya wengi wao 
kukabiliwa na changamoto mbalimbali 

ikiwamo kutolipwa au kukosa misha-
hara, bado hawajarudi nyuma katika 
kutimiza majukumu yao ya kuhabarisha 
umma.

“Niwaahidi tu hakuna jambo litakwa-
ma ndani ya Serikali ya awamu ya sita, 
labda tuamue wenyewe (wanahabari) 
kuanzisha chokochoko zenye nia ovyo 
na kuharibu hali ya hewa,” alisisitiza 
Msigwa.

Mwenyekiti wa TAMWA, Joyce Shebe, 
alisema vyombo vya habari nchini bado 
vinakabiliwa na changamoto ya unyan-
yasaji dhidi ya wanawake, sheria kan-
damizi na ukosefu wa maslahi bora kwa 
wanahabari.

Naye Mwenyekiti wa MISA Tanzania, 
Salome Kitomari, alisema pamoja na 
mambo mengine, mkutano huo wa pili 
licha ya kulenga kushauriana na seri-
kali na wadau wengine masuala hayo ya 
kisheria yamelenga pia kujadili usalama 
wa waandishi wa habari katika vyombo 
vya habari.

Mengine ni kuangalia sera na sheria 
zinazominya uhuru wa vyombo vya 
habari na mazingira ya Tanzania, masu-
ala ya unyanyasaji wa kijinsia na rushwa 
ya ngono katika vyombo vya habari na 
kupata mrejesho wa mapendekezo ya 
uwakilishi wa timu maalum ya majadil-
iano itakayoshughulikia marekebisho ya 
sheria za habari kama alivyoagiza Waziri 
wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia, 
Nape Nnauye.

Makamu Mwenyekiti wa MISA TAN, 
Wakili James Marenga, alisema bado 
kuna upungufu kadhaa katika Sheria za 
Habari nchini ikiwamo kugeuzwa ma-
kosa ya wanahabari ya kitaaluma kuwa 
makosa ya jinai na vifungu kadhaa vina-
vyokinzana na Ibara ya 18 ya Katiba ya 
nchi.

Mwenyekiti wa Bodi ya MIC Tanzania PLC, Rostam Aziz, akizungumza na waandishi 
wa habari, jijini Dar es Salaam jana, wakati akijitambulisha rasmi kuwa mmoja wa 
wabia wa kampuni hiyo inayomiliki kampuni ya simu ya Tigo Tanzania. Kushoto ni 
Mwenyekiti wa Kampuni ya Axion na mbia mwenza wa kampuni ya Tigo, Hassanein 
Hirdjee.  PICHA: MPIGAPICHA WETU

Wakurugenzi kikaangoni, rungu kutua kwa ma-RAS
Na Augusta Njoji, DODOMA

WAZIRI wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za 
Mikoa na Serikali za Mitaa (TAMISEMI), In-
nocent Bashungwa, amewaweka kikaangoni 
wakurugenzi wa halmashauri 37 baada ya 
kuwataka kujieleza kwanini wasitumbuliwe 
kwenye nafasi zao kutokana na kuonyesha 
utendaji kazi usioridhisha katika vigezo sita 
vilivyowekwa ikiwamo ukusanyaji wa ma-
pato.

Wakurugenzi watano kati ya hao ni wa Hal-
mashauri za Bunda, Kigoma, Serengeti, Bum-
buli na Nkasi na Makatibu Tawala wa Mikoa 
yenye halmashauri hizo zilizopata alama za 
chini katika tathmini ya ufanisi wa utendaji, 
wote wanapaswa kuandika barua ya kujieleza 
kwanini yasitolewe mapendekezo ya kuten-
gua nafasi zao kwa Rais.

Pia, wakurugenzi 32 ambao halmashauri 
zao zimepata alama zisizoridhisha, wanapas-
wa kuandika barua kwa Katibu Mkuu TAMI-
SEMI kujieleza kwanini waendelee kuamini-
wa katika nafasi walizonazo.

Akitoa taarifa ya mapato na matumizi ya 
ndani ya halmashauri kwa kipindi cha robo 
tatu ya mwaka wa fedha wa 2021/22 ( Julai 
2021 hadi Machi 2022) jijini hapa jana, Waziri 
Bashungwa alisema vigezo sita vilivyotumika 
kwenye tathmini hiyo ni ukusanyaji wa ma-
pato ya ndani, namna walivyojibu hoja za 
ukaguzi, matumizi ya mapato ya ndani katika 
miradi ya maendeleo, utoaji wa mikopo ya 
asilimia 10 ya mapato ya ndani na usimamizi 
wa urejeshaji wa mikopo ya asilimia 10 ya ma-
pato ya ndani.

Alisema kwa ujumla tathmini ya utendaji 
kazi wa halmashauri ni asilimia 70 ambapo 
halmashauri 24 zimefanya vizuri kwa kupata 
alama kati ya 81-100, halmashauri 38 zimepa-

ta alama kati ya 75-80, halmashauri 90 zime-
pata alama 61-74 na halmashauri 32 zimepata 
alama kati ya 21-60.

“Kwa zile halmashauri 32 ambazo zimepata 
alama zisizoridhisha, nataka wakurugenzi 
wa halmashauri waandike barua kwa Ka-
tibu Mkuu TAMISEMI kwanini tuendelee ku-
waamini katika nafasi zao, nataka ifikapo Mei 
13, kila mkurugenzi awe ameandika barua 
kutokana na utendaji usioridhisha,” alisema.

Alimwagiza Katibu Mkuu kufikia Mei 13, 
mwaka huu kwa wakurugenzi wa halmashau-
ri tano zilizopata alama hizo za chini wawe 
wameandika barua kupitia kwa Katibu Mkuu 
TAMISEMI kwanini asipendekeze kwa Rais 
watenguliwe nafasi zao.

“Sambamba na hili nataka Makatibu Ta-
wala wa Mikoa kwenye hizi halmashauri nao 
wajieleze kufika Mei 13, mwaka huu, kwanini 
nisipendekeze kwa Rais wasitenguliwe kwe-
nye nafasi zao,” aliagiza.

ZILIZOFANYA VIZURI

Alisema halmashauri tano zilizoongoza 
kwa kupata daraja A ni Halmashauri ya Mji wa 
Mbulu ikifuatiwa na Halmashauri ya Wilaya 
ya Babati, Mtwara, Ludewa na Songea na 
kuagizwa waitwe kupata pongezi.

Kutokana na tathmini hiyo, Bashungwa 
alisema TAMISEMI ilishaanza kuchukua hat-
ua ikiwa ni pamoja na kuwabadilisha vituo 
baadhi ya wakuu wa idara na vitengo kwa 
lengo la kuimarisha utendaji kazi.

Alitolea mfano Halmashauri ya Manispaa 
ya Kinondoni imefanya marekebisho pasipo 
kuwa na vithibitisho ya Sh. bilioni 10.86 na 
Halmashauri ya Manispaa ya Ilemela iliyofan-
ya marekebisho bila vithibitisho yenye tham-
ani ya Sh. bilioni 8.72 kwa mujibu wa Taarifa 
ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za 
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Na Gideon Mwakanosya,  
SONGEA

WANANCHI mkoani 
Ruvuma wamehimizwa 
kuona umuhimu wa 
kuwapeleka watoto wao 
kupata chanjo za ugonjwa 
wa polio.

Kauli hiyo ilitolewa 
jana na mratibu wa 
chanjo mkoani Ruvuma, 
Winbroad Mvule wakati 
alipokuwa akizungumza 
na waandishi wa habari 
kuhusu ugonjwa huo 
ambao husababisha 
kupooza.

Mvule aliwakumbusha 
wazazi wenye watoto 
chini ya umri wa miaka 
mitano kuwa chanjo 
wanaoendelea kupatiwa 
watoto wao hazitawaathiri 
na kwamba ni muhimu 
wawapeleke watoto wao 
wakapatiwe chanjo hiyo 
kwa awamu zote nne 
kama ilivyoelekezwa na 
serikari kupitia Wizara ya 
Afya.

Mratibu wa chanjo 
mkoani Ruvuma, ameitaka 
jamii ya wana-Ruvuma 
kuwahamasisha wote 
ambao wataonekana 
kupinga watoto wao 
kupatiwa chanjo kuwa 
endapo mmoja ya 
watoto miongoni mwao 
asipochanjwa ni rahisi 
ugonjwa ukiingia kuwa na 
uwezekano wa kusambaa 
kwa watoto wengine na 
kuitaka jamii kusaidia 
kutoa elimu ambayo 
inaweza kuleta kinga ya 
ugonjwa huo.

Alifafanua kuwa chanjo 
ya kwanza ilitolewa Machi 
24 mpaka 27, mwaka 
huu na zaidi ya watoto 
293,543 walipatiwa 
chanjo hiyo sawa na 
asilimia 122 na watoto 
waliotarajiwa kufikiwa 
katika mpango ni 241,966, 
lengo lilifikiwa kutokana 
na mwamko wa wananchi 
walioupata kupitia elimu 
iliyotolewa na hamasa 
katika jamii.

Kutokana na hamasa 
iliyopatikana katika 
awamu ya kwanza, 
mratibu huyo aliitaka 
jamii kujitokeza kwa 
wingi wazazi kuwapeleka 
watoto wao kupata chanjo 
ya awamu ya pili ili 
kuendelea kuwakinga.

Chanjo kwa awamu 
ya kwanza ilihusisha 
mikoa minne iliyo jirani 
na Malawi ambayo ni 
Ruvuma, Iringa, Songwe 
na Mbeya na katika 
awamu ya pili chanjo hiyo 
itatolewa kwa nchi mzima 
kwa watoto walio chini ya 
umri wa miaka mitano.

Wazazi 
wahamasishwa
umuhimu 
chanjo 
ya polio

RC asifu kiwanda kutenga mamilioni kuisaidia jamii 
Na Mwandishi Wetu, KILOSA

MKUU wa Mkoa wa Morogoro, 
Martine Shigela, ameupongeza 
uongozi wa Kampuni ya Sukari 
ya Kilombero kwa uamuzi wake 
wa kutenga fedha zinazotokana 
na mapato ya kila mwaka kwa 
ajili ya kuimarisha huduma za 
jamii katika maeneo ya vijiji vina-
vyozunguka kiwanda hicho.

Shigela alitoa pongezi kwa ki-
wanda hicho wakati wa mkutano 
wa hadhara na wananchi wa 
Kata ya Ruaha, Tarafa ya Mikumi 
wilayani Kilosa uliofanyika juzi, 
ukiwashirikisha pia baadhi ya 
viongozi wa Kiwanda cha Sukari 
Kilombero.

Katika mkutano huo, baadhi 
ya wananchi waliwasilisha kero 

kadhaa zinazowakabili zikiwamo 
za ubovu wa miundombinu ya 
barabara, ukosefu wa huduma 
bora za afya, maji na ofisi za ku-
tolea huduma za jamii.

“Niupongeze uongozi wa Kam-
puni ya Sukari ya Kilombero kwa 
hatua       hii kwani jambo hilo 
litaimarisha uhusiano mwema 
uliopo kati ya kiwanda na wa-
nanchi wa  maeneo ya vijiji na 
kata zilizopo upande wa Hal-
mashauri ya Wilaya ya Kilosa 
pamoja na ya Kilombero am-
bao wamepitiwa na maeneo 
ya kiwanda hiki,”      Shigela al-
ipongeza.

Mkurugenzi wa Idara ya Uhusi-
ano ya Kampuni ya Sukari ya Kil-
ombero, Ephraim Mafuru, baada 
ya kujitokeza kwa kero hizo, 

alisema kuwa kiwanda kitatenga 
fedha zaidi ya Sh. milioni 400 
kila mwaka kwa ajili ya kuimari-
sha huduma za jamii.

Alisema fedha hizo zitatumika 
kuimarisha huduma za jamii ka-
tika maeneo yanayozunguka ki-
wanda hicho na wale ambao wa-
napakana na mashamba ya miwa 
ya kiwanda.

Mafuru alisema wananchi wa 
maeneo hayo wamekuwa na 
mchango mkubwa katika uende-
shaji wa kiwanda na fedha hizo 
zinastahili kuimarisha miundom-
binu katika maeneo yao ikiwa ni 
sehemu ya kutambua mchango 
wao kwa kiwanda hicho.

Katika hatua nyingine, Uon-
gozi wa kiwanda hicho umea-
hidi kuweka kipaumbele cha 

ajira kwa wananchi wa maeneo 
yanayozunguka kiwanda katika 
mradi wake wa upanuzi ambao 
utekelezaji wake unatarajiwa ku-
kamilika mnamo Julai 2024.

Kampuni ya Sukari ya Kilomb-
ero pia imeendelea kuboresha 
huduma za ustawi kwa wafan-
yakazi wake kwa kujenga zaidi 
ya nyumba 1,800 kwa ajili ya 
makazi.

Meneja Masuala ya Biashara 
wa Kiwanda hicho, Bruno Dan-
iel, alibainisha hayo juzi katika 
viwanja vya CCM Tarafa

ya Mikumi wilayani Kilosa.
Pia alisema kwa wafanyakazi 

wanaoshi nje ya kambi, wana-
pewa asilimia 15 ya mishahara 
yao kwa ajili ya kufidia gharama 
za makazi.

Wafanyakazi wa kampuni ya Sukari ya Kilombero, wakiwa kwenye maadhimisho ya Siku ya Wafanyakazi Duniani, yaliyofanyika kimkoa 
katika viwanja vya CCM Tarafa ya Mikumi, wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro hivi karibuni. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Mradi wa bil. 5.5/- kumaliza
tatizo la majisafi  Mkuranga
Na Mwandishi Wetu

MRADI wa maji safi utakaogha-
rimu Sh. bilioni 5.5 unatarajiwa 
kuwaondolea kero ya maji wa-
nanchi wa Mkuranga na Vikindu 
mkoa wa Pwani.

Mkurugenzi wa Miradi wa 
Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa 
Mazingira Dar es Salaam (DAWA-
SA), Mhandisi Ramadhani Mtin-
dasi,  alisema hayo jana wakati 
wa hafla ya uwekaji wa jiwe la 
msingi kwenye mradi huo uli-
ofanywa na Kiongozi wa Mbio za 
Mwenge Kitaifa, Sahili Geraruma

Alisema kwenye mradi huo 

wanatumia chanzo cha maji che-
nye kina cha mita 545 ambacho 
kina uwezo wa kuzalisha maji lita 
284,400 kwa saa.

Mhandisi Mtindas aliongeza 
kuwa lengo la mradi ni kukabili-
ana na changamoto zote zina-
zowakumba wakazi wa Mkuran-
ga zinazotokana na shida ya 
majisafi ikiwemo magonjwa.

“Pia mradi umehusisha uwekaji 
wa mtandao wa kusambaza maji 
kwa kutumia mabomba ya inchi 
2 hadi inch 8 kwa umbali wa kilo-
mita 65,” alisema  

Mhandisi Mtindasi alisema 
wanajenga kituo cha kusukuma 
maji kutoka kwenye chanzo hadi 

kwenye tenki kwa umbali wa kil-
omita 1.3. “Uwepo wa mradi huu 
ni faida kwa wakazi kwani utaleta 
majisafi na kusaidia kupunguza 
magonjwa ya mlipuko katika 
maeneo yote na kuboresha usafi 
wa Mazingira,” alisema.  

Mtindasi alitoa shukrani kwa 
serikali kwa kuona umuhimu wa 
mradi huo na kutoa fedha kwa 
ajili ya kuwezesha utekelezaji wa 
mradi kwa kasi.

Akizungumza kwenye hafla 
hiyo, Geraruma alisema ameri-
dhika na utekelezaji wa mradi 
huo na kwamba utanufaisha 
wakazi wengi wa Mkuranga na 
maeneo ya jirani.

“Nimekagua kazi zote zilizo-
fanyika kwenye mradi ikiwemo 
ujenzi wa chanzo cha kuzalisha 
maji chenye uwezo wa kuzalisha 
lita 284,400 kwa saa, pamoja na 
tenki la kuhifadhi maji Mkuranga 
lenye ujazo wa lita milioni 1.5,” 
alisema.

“Rais Samia Suluhu Hassan 
anawapenda wakazi wa Mkuran-
ga na ndiyo maana amewezesha 
mradi huu kutekelezwa kwa kasi 
ili kumtua mama ndoo ya maji 
kichwani,” alisema Geraruma.

Aliitaka DAWASA kuhakikisha 
huduma ya maji inakua endelevu 
na wananchi wanapata majisafi 
muda wote.



Ijumaa Mei 6, 2022   9

habari kitaifa

Wakulima watishiwa uhai 
na tembo wilayani Tunduru

Na Mwandishi Wetu

WASAFIRI wanaotumia 
usafiri kwa njia ya mtandao 
wamehakikishiwa kuwa wa-
taendelea kunufaika na hu-
duma hiyo.

Ahadi hiyo imetolewa na 
kampuni ya usafiri kwa njia 
ya mtandao nchini ya Bolt, 
kwamba itaendelea na hu-
duma za usafiri nchini kama 
kawaida.

Wadau wa usafiri huo wame-
ondolewa wasiwasi huo kuto-
kana na taarifa iliyochapishwa 
Aprili 20, 2022 na mtandao wa 
TechCrunch, yenye taarifa ya 
Bolt  kuhusu hali ya biashara 
Tanzania kama matokeo ya 
agizo lililotolewa na LATRA 
Machi 14 .

Bolt Tanzania imesema 
imekuwa na mkutano wenye 
mafanikio na LATRA Aprili 27, 
2022 ili kujadili zaidi suala hili.

Akizungumza kuhusu taari-
fa hiyo Meneja wa Bolt Afrika 
Mashariki, Kenneth Micah 
Reginald, amesema kutokana 
na mkutano walioufanya, 
wamepiga  hatua kubwa katika 
kufikia suluhu la jambo hili na 
wanatarajia utatuzi wa haraka.

Kenneth alisema:”Bolt in-
apenda kusisitiza kwamba 
imejitolea kuendelea kutoa 
huduma za usafiri   kwa soko 
la Tanzania, na kutengeneza 

fursa za ujasiriamali zina-
zowezesha watu wengi zaidi 
kujikimu kimaisha.”

Kwa mujibu wa Kenneth, 
Bolt itaendelea na  ushirikiano 
wake na wadau husika ikiwa 
ni pamoja na LATRA utatoa 
mapitio mazuri ya kanuni 
kuhusu ushuru, na uwekaji 
kamisheni kwa kampuni ya vy-
ombo vya usafiri wa kukodi ili 
kuwezesha shughuli endelevu 
za kazi.

Wasafiri sasa wahakikishiwa 
huduma za bolt kuendelea

Na Stevie Chindiye,  
TUNDURU

T
EMBO wamekuwa 
tishio kwa mazao ya 
wakulima sambamba 
na kutishia maisha ya 

wakazi wa Wilaya ya Tunduru.
Mkazi wa Kijiji cha Marum-

ba Kata ya Marumba wilayani 
Tunduru mkoani Ruvuma, 
Sheikh Alumba Amanzi Kalen-
go (67), ameuawa na mnyama 
huyo.

Katengo alikutwa na madh-
ila hayo baada ya kushambu-
liwa na mnyama huyo alipoku-
wa  anakwenda  kwenye Swala 
ya Eid el Fitri.

Taarifa zinaeleza kuwa tukio 
hilo lilitokea juzi majira ya asu-
buhi akiwa anatokea katika 

eneo la mashamba ya kijiji cha 
Mishyaje umbali wa kilometa 
moja kuingia katika kijiji cha 
Marumba baada ya kukutana 
na kundi la tembo hao wal-
iokuwa katika eneo la bwawa 
la Mto Namasimba.

Diwani wa Marimba, Said 
Makunganya, alisema Kalem-
go  alikuwa mkazi wa kiton-
goji cha Tujuwane katika kijiji 
cha Marumba na kwamba ka-
tika tukio hilo siku hiyo alilala 
shambani kwa ajili ya  ya ulinzi 
wa tembo ambao kwa sasa wa-
navamia mashamba na kula  
mazao ya wakulima.

Diwani wa Viti Maalum 
Tarafa ya Nalasia, Aindi Daru-
weshi, alisema kuwa kwa sasa 
matukio ya tembo katika tara-
fa hiyo ni ya kawaida, hali am-

bayo imekuwa ni kero kubwa 
ambayo ilipelekea baadhi ya 
wakazi wa Kata ya Mbati ku-
fanya vurugu za kuchoma ofisi 
za serikali na baadaye kuua 
tembo mmoja wakiwa wa-
nashinikiza serikali kuangalia 
uwezekano wa kuondoa wan-
yama hao.

Kufutia hali hiyo, viongozi 
hao wameiomba Wizara ya 
Maliasili na Utalii kuangalia 
uwezekano wa kuwatembe-
lea wakazi wa maeneo hayo 
ili kutoa elimu ya kujikinga na 
wanyama  hao waharibifu na 
kuona namna ya kuwafidiwa 
mazao yao na kuwafanya 
waweze kujikimu na familia 
zao ili wasikumbwe na baa la 
njaa.

Ofisa Wanyamapori wa 

Wilaya ya Tunduru, Limbe-
ga Ally, alisema kuwa ame-
shapeleka askari wenye si-
laha kwa ajili ya kuwafukuza 
wanyama hao wasiendelee  
kusababisha madhara kwa wa-
nanchi.

Limbega alisema kuwa kwa 
mwaka huu hilo ni tukio la pili 
la mtu kuuawa na tembo.

Alisema hali hiyo imetokana 
na kusambaa kwa wanyama 
hao kwa wingi katika maeneo 
ya makazi ya wananchi.

Limbega aliwapa angalizo 
wananchi kuacha tabia ya ku-
wafukuza tembo hao usiku 
ili kunusuru maisha yao na 
kwamba mazao wanayodai 
kuyapigania yanatafutwa 
hayawezi kulinganishwa na 
uhai wa binadamu.

Kiongozi wa Mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa, Sahili Geraruma (wa tatu kushoto) akipata maelezo ya utekelezaji 
wa mradi wa maji Mkuranga - Vikindu kutoka kwa Mkurugenzi wa Uwekezaji na Miradi wa DAWASA, Mhandisi 
Ramadhan Mtindasi, wakati wa hafla ya kuweka jiwe la msingi kwenye mradi huo wilayani Mkuranga juzi. PICHA: 
MPIGAPICHA WETU

Zimamoto 
yaweka mkazo  
kwenye elimu
Na Friday Simbaya, IRINGA

KATIKA juhudi za kupunguza na 
kutokomeza majanga ya moto, 
Jeshi la Zimamoto na Uokoaji 
mkoani Iringa linaendelea na 
utoaji elimu juu ya kinga na 
tahadhari dhidi ya majanga ya 
moto.

 Elimu hiyo inatolewa katika 
maeneo ya majumbani, maeneo 
ya kazi na vyombo vya moto.

Akizungumza wakati wa uzin-
duzi wa maadhimisho ya Wiki 
ya Zimamoto na Uokoaji jana, 
Kamanda wa Jeshi hilo  Mkoa wa 
Iringa, Mrakibu Isabela Mbwago, 
alisema kuwa jeshi lina jukumu 
la kutoa huduma kwa jamii ka-
tika nyanja mbalimbali zikiwamo 
kuokoa maisha ya watu na mali 
zao.

Kamanda huyo alitaja baadhi 
ya majukumu hayo ambayo jeshi 
linafanya kuwa ni kuzima moto, 
kutoa elimu ya kinga na tahad-
hari ya majanga moto, kufanya 
ukaguzi wa tahadhari na kinga ya  
moto, kusoma ramani za majengo 
na kutoa ushauri.

Mbwago  aliongeza kuwa 
jeshi hilo pia linatoa huduma ya 
kwanza katika majanga na ajali 
barabarani, kutoa mafunzo ya 
kukabiliana na majanga ya moto, 
kufanya uchunguzi kwenye ma-
janga ya moto na kutoa huduma 
za kibinadamu.

“Huduma ya Zimamoto ina-
tolewa bure na Jeshi la Zimamoto 
na Uokoaji hivyo basi tunawaasa 
wananchi kutumia namba ya 
dharura 114 mara tu wapatwapo 
na majanga ili kurahisisha uokoaji 
wa maisha na mali kwa haraka,” 
alisema Mbwago.

Mbwago alizundua wiki ya maa-
dhimisho hayo kwa kufanya uk-
aguzi wa magari katika stendi ya 
mabasi yaendao vijijini ya mjini 
Iringa na Mlandege na kujionea 
mapungufu  kwenye magari yao 
kama vile kutokuwa na  vifaa vya 
zimamoto.

Mengine ni kwamba wafan-
yakazi wengi ambao wanafanya 
kazi katika magari hayo hawajui 
matumizi ya namba ya dharula 
ya 114 ya zimamoto ya kupiga 
majanga yanapotokea, hivyo 
kuwataka wenye magari kufanya 
marekebisho ya mapungufu hayo 
yote na walete magari yao yak-
aguliwe bure katika pindi hiki cha 
wiki ya maadhimisho.

 Kaulimbiu ya maadhimisho 
hayo mwaka huu 2022 ni ‘Uchu-
mi imara kwa kuzingatia kinga 
na tahadhari dhidi ya majanga ya 
moto,’ na kilele cha maadhimisho 
hayo ni Ijumaa Mei 5, 2022. 

Mbwago aliwataka wananchi 
mkoani Iringa kujitokeza kwa 
wingi katika wiki ya maadhim-
isho ili wapate elimu ya tahadhari 
ya moto na pia wapeleke  magari 
yao yakaguliwe bure pamoja na 
kuwaonesha jinsi ya kutumia 
vifaa ya kuzimia moto kwenye 
magari.
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Maziwa makuu kutumika kumaliza tatizo la maji

SERIKALI imepanga kutumia maziwa 
makuu kuboresha upatikanaji wa huduma 
ya maji kwa wananchi waishio karibu na vy-
anzo hivyo.

Waziri wa Maji, Jumaa Aweso, alisema  
jana bungeni jana alipokuwa akijibu swali 
la msingi na Mbunge wa Nkasi Kaskazini 
(CHADEMA), Aida Khenani.

Katika swali lake, Khenani alihoji lini seri-
kali itasambaza maji katika Wilaya ya Nkasi 
kutoka Ziwa Tanganyika.

Aweso, akijibu swali hilo, alisema kuto-
kana na kuwapo tatizo la upatikanaji wa 
maji kwa njia ya visima katika maeneo ya 
maziwa, serikali imeamua kutumia maziwa 
makuu kuboresha upatikanaji wa huduma 
hiyo kwa wananchi waishio karibu na vy-
anzo hivyo wakiwamo wa Nkasi mkoani 
Rukwa.

“Katika kutimiza azma hiyo, serikali im-
eanza kutumia Ziwa Tanganyika kuwanu-
faisha wananchi wa wilaya ya Nkasi ambapo 
katika mwaka wa fedha 2021/22, serikali im-
ekamilisha miradi ya maji ya Kirando-Kam-
wanda, Mkinga na mradi wa maji Kabwe,” 
alisema.

Majalada 
kesi kongwe 
mauaji 
kuchunguzwa 

WIZARA ya Katiba na Sheria, 
imeunda kikosi kazi kwa kushirikiana 
na Ofisi ya Mkurugenzi wa Upelelezi 
wa Makosa ya Jinai kupitia majalada 
ya kesi za mauaji zenye muda mrefu 
kuanzia miezi miwili na kuendelea.

Kikosi kazi hicho kinaendelea na kazi 
ya kupitia majalada ambapo kazi hiyo 
inatarajiwa kukamilika mwishoni mwa 
mwezi huu. 

Naibu Waziri wa Katiba na Sheria, 
Geoffrey Pinda, alisema hayo jana 
Bungeni jijini hapa na alipokuwa 
akijibu swali la Mbunge wa Lupembe 
(CCM), Edwin Swalle.

Katika swali lake, Mbunge huyo 
alihoji mpango wa serikali katika 
kuharakisha mashauri ya kesi za 
mauaji ambazo watuhumiwa wengi 
wanakaa mahabusu muda mrefu bila 
kesi zao kusikilizwa.

Akijibu swali hilo, Naibu Waziri 
alisema wizara hiyo kupitia Ofisi ya 
Taifa ya Mashtaka imeunda kikosi 
hicho na majalada hayo yanafanyiwa 
mapitio na kutolewa uamuzi.

“Nimwombe Mheshimiwa Mbunge 
kuwa na subira ili kutoa muda hadi 
mwishoni mwa mwezi Mei, 2022, 
kesi zote za muda mrefu zitakuwa 
zimeshughulikiwa,” alisema.

Katika swali la nyongeza, Swalle 
alisema watuhumiwa wengi wa mauaji 
wanakaa rumande kwa muda mrefu 
wakisubiri mashauri yao kusikilizwa 
huku wengine wakifia rumande 
wakisubiri kesi zao kusikilizwa.

“Kwa nini serikali isiteue mahakimu 
na majaji wasikilize mashauri haya 
kwa haraka? Kwa kuwa kesi za mauaji 
zinacheleweshwa kwa makusudi au 
bahati mbaya ni lini serikali italeta 
bungeni sheria ya ukomo kesi za 
mauaji ili upelelezi ukamilike?” Alihoji.

Akijibu maswali hayo, Naibu Waziri 
Pinda alisema pamoja na uhaba wa 
majaji uliopo, serikali imewaongezea 
mamlaka mahakimu wakazi katika 
mahakama mbalimbali ambazo hazina 
mamlaka ya kusikiliza kesi za mauaji.

Alisema mahakimu 153 
wameongezewa mamlaka za 
kusikiliza kesi hizo na kwa upande 
wa mahakama hakuna ucheleweshaji 
wa kesi isipokuwa eneo la upelelezi 
ambalo tayari kimeundwa kikosi hicho 
ili kesi ziishe kwa wakati.

Alibainisha kuwa dhamira ya serikali 
ni kumaliza kesi hizo kwa wakati licha 
ya kuongezeka kila siku.

NEC kutangaza sifa za maeneo 
kugawanya majimbo ya uchaguzi 

KATIKA maandalizi ya kuelekea uchaguzi 
mkuu wa mwaka 2025, Tume ya Taifa ya 
Uchaguzi (NEC) itatangaza utaratibu na sifa 
za kugawa maeneo mbalimbali kwa ajili ya 
uchaguzi, Bunge lilielezwa jana mjini hapo. 

Na Augusta Njoji, DODOMA

Naibu Waziri, Ofisi ya Waziri Mkuu, 
Sera, Bunge na Uratibu, Ummy Nde-
riananga, alisema hayo alipokuwa akijibu 
swali la Mbunge wa Makambako (CCM), 
Deo Sanga.

Mbunge huyo alihoji lini serikali 
itaangalia upya mipaka ya kiutawala ka-
tika Jimbo la Makambako.

Akijibu swali hilo, Nderiananga alisema 
kwa mujibu wa ibara ya 74(6)(c) ya Katiba 
ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya 
mwaka 1977, NEC ndiyo yenye dhamana 
ya kuchunguza mipaka na kuigawa katika 
majimbo ya uchaguzi kwa ajili ya uchagu-
zi wa wabunge.

“Hivyo, Mheshimiwa Mbunge anashau-
riwa kuwa pindi tume itakapotoa tangazo 
la kuanzisha maeneo mapya ya kiutawala, 
ashirikiane na mamlaka za kiutawala ka-
tika wilaya na mkoa kuandaa na kuwasili-
sha mapendekezo kwa kuzingatia vig-
ezo vitakavyokuwa vimewekwa na tume,” 
alisema.

Katika swali la nyongeza, mbunge huyo 
alihoji lini utekelezaji wa suala hilo uta-

fanyika kwa haraka.
Akijibu swali hilo, Naibu Waziri Nde-

riananga alisema maandalizi yanaendelea 
na wakati utakapofika Tume itatangaza na 
mbunge awasilishe maombi anayoomba.

Naibu Waziri, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, 
Bunge na Uratibu, Ummy Nderiananga

Mbunge wa Makambako (CCM),
 Deo Sanga.

Naibu Waziri wa Katiba na Sheria, 
Geoffrey Pinda

Aweso alisema kukamilika kwa mi-
radi hiyo kumeboresha hali ya upati-
kanaji wa huduma maji wilayani Nkasi 
kutoka asilimia 47 hadi asilimia 53.

Kwa mujibu wa Aweso, katika mwa-
ka wa fedha 2022/23, serikali itaen-
delea na usanifu wa miradi ya maji 
kupitia chanzo cha Ziwa Tanganyika 
kwenye vijiji 10 vya Kilambo, Kala na 
Tundu (Kata ya Kala), Izinga, Mwinza 
na Wampembe (Kata ya Wampembe), 
Ninde, Kisambala na Namasi (Kata 
ya Ninde) na Mandakerenge (Kata ya 
Kipili).

Pia alisema katika mwaka 2022/23, 
usanifu utafanyika kwa ajili ya ku-
peleka maji katika mji wa Namanyere 
pamoja na vijiji vilivyoko kilomita 
12 kila upande ambapo bomba kuu 
litapita na usanifu huo unatarajiwa ku-
kamilika katika robo ya pili ya mwaka 
wa fedha2022/23 na baadaye ujenzi 
utaendelea.

Katika swali lingine la msingi, Mbunge wa 
Viti Maalumu (CCM), Martha Mariki, alitaka 
kujua ni lini serikali itatekeleza mpango wa 
kutoa maji Ziwa Tanganyika na kuyapeleka 
mkoa wa Katavi.

Akijibu swali hilo, Aweso alisema hali ya hu-
duma ya upatikanaji wa maji Mkoa wa Katavi 
ni asilimia71 kwa vijijini na asilimia 60 kwa 
mjini.

Alisema katika kuboresha huduma ya maji, 
serikali imeanza kutekeleza miradi ya maji 
kwa kutumia chanzo cha Ziwa Tanganyika.

Alisema katika mwaka wa fedha 2021/22 
mradi unaoendelea kutekeleza ni mradi wa 
maji Karema katika wilaya ya Tanganyika 
utakaohudumia vijiji vya Kapalamsenga na 
Songambele (Kata ya Kapalamsenga), Isen-
gule na Shukula (Kata ya Isengule) na unata-
rajiwa kukamilika Septemba, mwaka huu.

Pia alisema katika mwaka wa fedha 
2022/23, serikali itaajiri mtaalamu mshauri 
wa kufanya usanifu wa kina wa ujenzi wa 
miundombinu wa chanzo cha maji  chenye 
uwezo wa kuzalisha maji mengi kutoka Ziwa 
Tanganyika  na kusaidia wananchi wa wilaya 
za Tanganyika, Mlele, Mpanda na maeneo ya 
karibu kunufaika na chanzo hicho.

Mbunge wa Nkasi Kaskazini, 
Aida Khenani

Waziri wa Maji,  Jumaa Aweso
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Wakati mwafaka madaktari watumie ving’ora, vimulimuli

Ni vita vikali kugombea Mariupol
mji kiuchumi, kiwanda cha chuma 

Ukurasa 14

Ukurasa 13

Wavuvi  Mwanza walia
thamani ya sangara 
imeshikwa na
 wanunuzi kupitia
 ‘mabondo’

Na Mwandishi Wetu

K
ATIKA kasi ya vita, Rus-
sia inatajwa kuingia 
kwenye kiwanda cha 
kutengeneza chuma cha 

Azovstal, kinachomiliki kikosi 
cha mwisho cha wanajeshi wa 
Ukraine kushika hatamu katika 
mji wa bandari wa Mariupol, 
Kusini mwa nchi hiyo. 

Kwanini panabanwa? Daraja 
la ardhini: Russia inapigania, 
kudhibiti daraja la ardhini  
kutoka kwao, kupitia sehemu za 
mkoa wa Donbas unaoshikiliwa 
na watu wanaotaka kujitenga na 
wanaungwa mkono na Russia. 

Pia, inalenga kuathiri uchumi 
wa Ukraine, kwani Mariupol kwa 
muda mrefu imekuwa bandari 
muhimu kimkakati kwenye Ba-
hari ya Azov, sehemu ya Bahari 
Nyeusi. 

Katika nyakati za kawaida, jiji 
hilo ni kitovu muhimu cha mau-
zo ya nje ya vyuma vya Ukraine. 

Kiwanda cha vyuma cha 
Azovstal, kimepewa kipaumbele 
na uongozi wa kisiasa, pamoja 
na kijeshi wa Ukraine na Mshau-
ri wa Waziri wa Ulinzi, Yuriy 
Sak, anasema juhudi zililenga 
kutetea eneo kubwa la viwanda 
na kudhibiti zaidi.

Azovstal ndiyo eneo la mwisho 
linaloshikiliwa na Ukraine katika 
mji wa kimkakati wa bandari ya 
Mariupol - ambao Sak anabaini-
sha kuwa umekuwa ‘moyo’ wa 
vita.

Anaikiri, hali katika kiwanda 
hicho imekuwa ngumu sana, 

Baada ya muda, kikaripotiwa 
vikosi vya Russia vimeweza 
kuingia ndani ya kiwanda cha 
Azovstal huko Mariupol na 
kuna uwezekano kikatekeleza 
mashambulizi yake katika eneo 
hilo, kwa mujibu wa Taasisi ya 
Utafiti wa Vita (ISW) ya Mareka-
ni, katika tathmini yake ya hali 
ya kijeshi ya juzi.

Habari hizo zinajiri baada ya 
siku kadhaa za mapigano makali 
kwenye kiwanda hicho, am-
bako wapiganaji wa mwisho wa 
Ukraine katika mji huo wame-
kuwa wakipadhibiti, pamoja na 
mamia ya raia.

Taasisi hiyo yenye makao 
yake makuu nchini Marekani, 
pia inasema ulinzi wa Ukraine 
kwa kiasi kikubwa umezuia 
hatua zilizopigwa na wapiganaji  
wa Russia Mashariki mwa 
Ukraine.

Vikosi vya Ukraine hadi sasa 
vimezuia vikosi vya Russia ku-
unganisha mashambulizi yao 
Kusini Mashariki mwa Izyum na 
Magharibi wa eneo la mapamba-
no mjini Donetsk-Luhansk.

Magharibi mwa Ukraine kuna 
majaribio ya vikosi vya  Russia 
kuvuruga usafirishaji misaada 
kwenda Ukraine kutoka nchi za 
Magharibi.

Vikosi vya Russia vinatajwa 
kuzidisha mashambulizi ya anga 
dhidi ya miundombinu ya usa-
firi karibu na vituo vya reli huko 
Lviv na Transcarpathia wiki ili-
yopita, hatimaye vilishindwa ku-
sababisha madhara makubwa.

Kwa mujibu wa BBC.

Sehemu ya kituo kilichoharibiwa katika kiwanda cha chuma cha Azovstal huko Mariupol juzi. 
PICHA: MTANDAO.

KUELEKEA SIKU YA WANAWAKE 
DUNIANI…

wapiganaji wa Russia sasa wal-
ishaanzisha mashambulizi ya 
ardhini, wakiwa wanatekeleza 
zaidi mashambulizi ya angani na 
makombora.

“Tuna matumaini kimya 
kimya,” anasema Sak na kufafan-
ua: “Lakini kwa kweli tumezoea 
Russia kutoheshimu ahadi zake.”

Kwa upande wake, Russia awa-
li iliilaumu Ukraine kwa kuvunja 
makubaliano na kusababisha 

njia kupeleka misaada kufung-
wa huko Mariupol.

Bandari hiyo muhimu ya kim-
kakati, kwenye bahari ya Azov, 
imekuwa kwa njia nyingi ishara 
ya upinzani wa Ukraine dhidi ya 
uvamizi wa Russia.

Kwa wiki kadhaa, hatua ya 
mwisho ya upinzani huo imeku-
wa juhudi za kulinda kiwanda 
cha chuma cha Azovstal. 

Baada ya siku kadhaa za 

mashambulizi makali ya ma-
bomu, inaonekana Russia sasa 
imefanikiwa kufika eneo hilo, 
huku kamanda wa wanajeshi wa 
Ukraine ndani ya mtambo huo, 
akikiri kwa kauli “vita ni vikali 
vya umwagaji damu.”

Kuteka jiji hilo ni namna inay-
oweza kuvipa vikosi vya Russia 
daraja la ardhini, kutoka eneo 
lao hadi kuliko jirani, kunakoit-
wa Crimea. 

MAPAMBANO YA RUSSIA VS UKRAINE
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Na Marco Maduhu,  
SHINYANGA

S
ERIKALI kupitia hal-
mashauri, imekuwa ikitoa 
fedha za mikopo isiyo na 
riba kwa makundi ya wa-

nawake, vijana na wenye ulema-
vu, wakijiunga kwenye vikundi 
vya ujasiriamali na kufanya shu-
ghuli za kuwaingizia kipato wajik-
wamue kiuchumi.

Mikopo hiyo imekuwa ikitole-
wa kwa wanawake na vijana, asil-
imia nne kila moja, huku wenye 
ulemavu    wakipatiwa asilimia 
mbili.

Taarifa ya Ofisi ya Taifa ya Tak-
wimu (NBS) ya mwaka 2012, inase-
ma asilimia 10 ya Watanzania ni 
wenye ulemavu, ambao ni milioni 
4.4, wakiwa katika mgawanyiko, 
asilimia 9.4 wanawake na asilimia 
9.1 wanaume.

Watu wenye ulemavu idadi yao 
kubwa wanakabiliwa na ugumu 
wa maisha, kwa sababu ni wat-
egemezi na wanaopewa misaada, 
hata wanapopatiwa fursa, hawa-
mudu kutumia.

Serikali sasa imeyakumbuka 
makundi hayo maalumu na kuan-
za kuyapatia mikopo, hata wengi 
wao kuitumia mikopo hiyo vy-
ema, ikiwaengua kutoka kwenye 
umasikini, hadi kwenye maisha 
mazuri, baadhi wakisomesha wa-
toto wao hadi ngazi ya vyuo.

SIMULIZI ZA WAHUSIKA

Janety Limbe, ni mwanamke 
mwenye ulemavu wa macho 
anayeishi Kitangili katika Manis-
paa ya Shinyanga, mnufaika wa 
asilimia mbili ya mikopo ya hal-
mashauri kupitia kikundi chao 
cha watu wenye ulemavu wanao-
jihusisha na ufugaji nguruwe.

Anasema, kupitia kikundi chao 
cha ufugaji nguruwe, mwaka 2019 
walipata mkopo wa halmashauri 
Sh. milioni Mbili wakanunua 
nguruwe wawili na kuwajengea 
mabanda, hata nguruwe hao 
walizaliana mwaka jana waka-
pata mkopo wa Sh. Milioni tatu,  
zilizowawezesha kununua ngu-
ruwe 10.

Janety anaeleza mpaka sasa ki-
kundi chao kina nguruwe 28 we-
nye watoto saba na wanapokuwa 
wengi, wana utaratibu kwamba 
huwa wanawauza na kugawana 
fedha wanazozitumia kwenye 
mahitaji ya nyumbani wakiwaso-
mesha watoto, kwa kuwatimizia 
mahitaji ya shule na mmoja akim-
lipia chuoni.

“Kabla ya kuingia kwenye 
kikundi cha ujasiriamali cha 
watu wenye ulemavu na kupata 

mikopo hii ya halmashauri, ni-
likuwa nikiishi maisha magumu 
sana na kushindwa kuwatimizia 
mahitaji watoto wangu hasa ya 
shule kutokana na hali niliyo-
nayo,” anasema Limbe.

“Sasa hivi mimi siyo maskini 
tena kama zamani, sababu nina 
uwezo wa kuwahudumia wa-
toto wangu ambao ninao sita 
na kuwatimizia mahitaji yao ya 
shule. Mmoja ninamlipia ada ya 
shule, ambaye anasoma ngazi 
ya stashahada katika Chuo Ki-
kuu cha Ushirika Moshi.

“Tunaiomba serikali iendelee 
kutoa fedha hizi za mikopo ya 
halmashauri, lakini iwe inatoa 
kiwango kikubwa cha fedha kul-
ingana na tuliyoomba ili tukidhi 
mahitaji yetu.

“Mfano, mwaka jana kikundi 
chetu tuliomba Sh. milioni tano, 
lakini tukapewa milioni tatu 
fedha ambazo tulishindwa ku-
kamilisha mipango yetu,” ana-
fafanua Janety.

Pia, mwanafunzi Neema Michael, 
anayesoma kidato cha kwanza katika 
Shule ya Sekondari Ibinzamata katika 
Manispaa ya Shinyanga, ni binti wa 
mama huyo mwenye shida ya macho, 
anasema awali walipata shida ya kutimi-
zwa mahitaji yao shuleni,  kutokana na 
hali ya mama yao, lakini sasa shida hiyo 
haipo tena.

Mtoto mwingine wa mama huyo, Ndi-
ganya Michael, mwanafunzi wa Chuo 
Kikuu cha Ushirika Moshi ngazi ya stasha-
hada, anasema fedha hizo za mkopo wa 
halmashauri zimemsaidia kutimiza ndo-
to zake, ambazo hakutegemea kuzifikia 
kutokana na uhalisia wa maisha nyum-
bani kwao.

“Naishukuru serikali kwa kutoa fedha 
hizi za mikopo ya Halmashauri na kuya-
kumbuka makundi maalum na kwenda 
kutimiza ndoto zangu na kuja kuwasaidia 
wazazi wangu na wadogo zangu kuwaen-
deleza kielimu,” anasema Michael.

John Samweli ni mwanachama wa Ki-
kundi cha Wenye Ulemavu cha Mapam-
bano, wanaojihusisha na utengenezaji 
viatu vya ngozi na mwaka jana walipata 
mkopo kutoka halmashauri, Sh. milioni 
10, hata maisha yao yamebadilika sasa 
kiuchumi, tofauti na ilivyokuwa awali.

“Tunaishukuru serikali kwa kutupatia 
mikopo hii ya halmashauri asilimia mbili, 
kwetu sisi watu wenye ulemavu ambayo 
imebadili kabisa mustakabali wa maisha 
yetu na sasa siyo tegemezi tena, bali tu-
naendesha maisha yetu na kuhudumia 
familia zetu ikiwamo kutimizia mahitaji 
ya shule kwa watoto wetu,” anasema 
Samweli.

Ofisa Maendeleo ya Jamii Manispaa 
ya Shinyanga John Tesha, anasema hal-
mashauri hiyo kati ya Julai na Desemba 
mwaka jana, wametoa fedha za mikopo 
Sh.milioni 175 kwa vikundi vya wa-
nawake, vijana na watu wenye ulemavu.

Mkuu wa Wilaya ya Shinyanga Jas-
inta Mboneko, anayasisitizia makundi 
ya vijana, wanawake na watu wenye ul-
emavu waendelee kuchangamkia fursa 
za mikopo ya halmashauri, wajikwamue 
kiuchumi.

Anayashauri makundi hayo yanapo-
pokea fedha za mikopo ya halmashauri, 
yarejeshe fedha hizo kwa wakati ul-
iokubaliwa, ili makundi mengine yaweze 
nayo kukopa, huku akiwapongeza wa-
nawake na watu wenye ulemavu kuwa 
mastari wa mbele kurejesha fedha hizo 
kwa muda muafaka.

MKUU WA MKOA AELEZA

Mkuu wa Mkoa wa Shinyanga, Sophia 
Mjema, anasema anafurahishwa na watu 
wenye ulemavu ambao wanachangamkia 

UCHUMI

Wenye ulemavu wa Shinyanga, wakiwa na baiskeli zao walizopewa, ziwarahisishie 
maisha na shughuli zao za kujikimu. PICHA: MTANDAO.

 

HIVI karibuni Dar es 
Salaam, nilikuwa harusini 
na rafiki yangu Dk. Davvy, 
ambaye ni daktari bingwa 
wa magonjwa ya binadamu 
katika hospitali maarufu 
jijini humo.

Wakati tukiendelea 
kuserebuka, Dokta alipokea 
simu na ghafla akatoka nje 
ili kuchelea kelele ndani ya 
ukumbi. Akakaa kitambo 
kidogo na mara akarejea 
na kuniambia kuna jambo 
limejiri.

Nilishtuka na kujiuliza 
kulikoni? Lakini akaniam-
bia, ni mambo ya kawaida 
kwao madaktari kuitwa 
linapotokea jambo hos-
pitalini. Akaniambia kuna 
mgonjwa mahututi anahi-
taji huduma yake.

Nami bila ajizi nikam-
ruhusu, kwani ndio wito 
alio nao duniani. Aka-
ondoka na kigari chake 
IST, akajikongoja kwenda 
alikoitwa. Kwa alivyokuwa 
na utu, naamini mawazo 
yote aliyaelekeza katika 
kuokoa maisha. Hiyo ni 
pamoja na wito na kiapo 
alichoapa.

Lakini akiwa njiani, 
akasimamishwa na askari 
wa usalama barabarani, 
akasimama na kujieleza 
alikokuwa akienda. Lakini, 
askari akamtaka amwo-
nyeshe leseni yake ya 
udereva.

Bahati mbaya wakati 
anabadili nguo ili aende 
harusini hakukumbuka 
kuchukua leseni, akam-
jibu ameisahau nyumbani. 
Lakini, akaishia kuambiwa 
aegeshe gari pembeni, 
naye akatii.

Wakati ameegesha pem-
beni, askari wale wawili 
wakaendelea kusimamisha 
magari mengine na kuhoji 
madereva. Dk. Devvy aka-
gundua kuna jambo linaen-
delea  ili kuruhusiwa.

Kwa kuwa alikuwa na 
shauku ya kufika hospi-
talini kumwona mgonjwa 

Wakati mwafaka madaktari
watumie ving’ora, vimulimuli

TAFAKURI YA MLALAHOI 

wake, akaona isiwe shida, 
akamwita mmoja wa 
maaskari wale…haraka akam-
wambia nenda.

Wakati anajiandaa kukaa 
sawa kwenye gari, mara yule 
askari akasimamisha boda-
boda na kupanda, akaondoka 
kwa kasi kuelekea kule kule 
alikokuwa akienda Dokta, 
mwelekeo wa hospitali.

Huku nyuma Dokta aka-
ondoka, lakini mbele aka-
kumbana na kikwazo cha 
taa nyekundu. Kwa kuwa 
alishaumwa na nyoka, aka-
ona atii tu mpaka ibadilike. 
Akawa pale mpaka ya kijani 
ilipowaka, akaondoka.

Moja kwa moja hospitalini 
akaelekea kilipo chumba cha 
upasuaji alimokuwa mgonjwa 
wake. Mlangoni akakuta 
kundi la watu na mmoja wao 
akiwa ni yule askari, wak-
isikiliza maelezo ya muuguzi.

Kumbe alikuwa akiwajuli-
sha kuhusu kifo cha mgonjwa 
wao aliyekuwa anasubiri 
huduma ya Dk. Devvy. Dokta 
alipokaribia, macho yake 
yakagongana moja kwa moja 
na ya askari.

Yule muuguzi akamkari-
bisha Dk. Devvy na kumpa 
pole, akisema yuke mgonjwa 
wetu bahati mbaya Mungu 
kamchukua. Dokta akaonye-
sha kusawajika na kusikitika 
sana, huku akimpa pole yuke 
askari.

Ulikuwa wakati mgumu 
sana kwa askari aliyemzuia 

Dokta, kisha akamruhusu 
kwa namna anayojua yeye, 
kisha akapanda bodaboda 
kwenda kwa mgonjwa wake 
ambaye kumbe ni dada yake, 
lakini akashindwa kumhu-
dumia na kupoteza maisha.

Bila shaka angemwacha 
Dokta kwa maelezo yake 
yale, huenda bila shaka dada 
mtu asingepoteza maisha 
siku hiyo, angalau ange-
sogeza muda wa kuishi au 
angeishi maisha yake aliyo-
pangiwa duniani.

Baada ya hapo, Dokta 
akarudi harusini akatukuta 
tukiendelea na akanisimulia 
mkasa wote unaoumiza, la-
kini hakukuwa na la kufanya, 
zaidi ya kusema alimwacha 
yule askari akiomba radhi 
kwa maumivu na uchungu 
mkubwa.

Hayo ndiyo yanayotokea 
leo, kwamba wapo wazito 
wanaopewa kipaumbele 
katika matumizi ya barabara 
hata zisizoruhusiwa magari 
mengine kupita, huku watu 
muhimu kama madaktari 
wakisahaulika.

Juzi hapa nikaona kwenye 
video mtandaoni, kiongozi 
si wa ngazi ya juu sana, ak-
ienda kijijini kwao kwa msa-
fara wa magari yakitamba 
barabarani kumlinda.

Njiani magari yote yakiwa 
yamewasha taa na mion-
gozo ya barabara mingine 
mingi, hata kusababisha hata 
mabasi ya abiria kupisha 
yakiegeshwa pembeni, ku-
moisha mheshimiwa apite! 
Inatafakarisha.

Huko nyuma tulizoea 
kuona kwa Rais, Makamu wa 
Rais na Waziri Mkuu, la-
kini leo ni wengi, madaktari 
hapana!

Hivi jiulize unayesoma 
safu hii, kuna barabara moja 
inaelekea huko kwingine na 
hospitalini penye mgonjwa 
mahututi, daktari anatakiwa 
kwenda kumwokoa mtu, nani 
aruhusiwe kwanza? Hekima 
na busara vitawale! 

Alamsiki!

• Miradi vikundi yang’ara, mfukoni nako  ‘hapajambo’

Ushuhuda mikopo halmashauri inavyobadili 
maisha ya wenye ulemavu kuibuka kiuchumi

Naishukuru 
serikali kwa 
kutoa fedha hizi 
za mikopo ya 
Halmashauri na 
kuyakumbuka 
makundi 
maalum 
na kwenda 
kutimiza ndoto 
zangu na kuja 
kuwasaidia 
wazazi wangu na 
wadogo zangu 
kuwaendeleza 
kielimu,” 
anasema 
Michael.

Mkuu wa Mkoa wa Shinyanga, Sophia Mjema, akiangalia bidhaa za vyakula vinavyotengenezwa na kikundi cha wanawake wenye ulemavu Amani, wanaoji-
husisha na utengenezaji vyakula. Kushoto, ni Mwenyekiti wa kikundi hicho Rehema Mkengele. PICHA: MARCO MADUHU.

NA JOsePH KUlANgwA
Simu: +255 713 410008 

barua pepe:
kulangwasos@gmail.com.

• Aliyetaabika kulea, sasa anamsomesha chuo kikuu 

fursa za mikopo ya halmasahuri 
asilimia mbili na kufanya shughuli 
mbalimbali za ujasiriamali na ku-
jikwamua kiuchumi.

“Wenye ulemavu wajiunge 
kwenye vikundi vya ujasiriamali, 
tena sasa hivi utoaji wa mikopo 
hii umeboreshwa, siyo lazima 
mjiunge watu wengi. Hata peke 
yako ukitimiza masharti una-
pata mkopo, nawaomba sana 
changamkieni mikopo hii ipo kwa 
ajili yenu,” anasema Mjema.

“Vikundi vya watu wenye ule-
mavu ambavyo vimepata mikopo 
hiyo ya halmashauri asilimia 
mbili, naomba viwe mabalozi wa-
zuri kwa wenzao na kuwapatia 
elimu namna jinsi wao walivyo-
fanikiwa kupata mkopo na kuinu-
ka kiuchumi,” anaongeza Mjema.

NAIBU WAZIRI

Naibu Waziri Ofisi ya Rais Ta-
wala za Mikoa na Serikali za Mitaa 
(TAMISEMI) Dk. Festo Dugange, 
akiwa mkoani Shinyanga kwe-
nye kilele cha maadhimisho 
ya Siku ya Wanawake Duniani, 
anatoa msisitizo kwa makundi 
ya wanawake, vijana na wenye 
ulemavu, wasiwe wazembe ku-
chukua fedha hizo za mikopo ya 
halmashauri, wajikwamue kiu-
chumi.

Pia, katika eneo hilo, anatoa 
maagizo kwa Wakurungezi na 
Maofisa Maendeleo wa Hal-
mashauri zote nchini, kuwa fedha 
hizo za mikopo wawe wanazitoa 
nyingi kwa makundi machache ili 
kukidhi mahitaji yao na kuinuka 
kiuchumi, kuliko kutoa chache 
kwa makundi mengi, hata ikabaki  
kuendelea kujinasua toka kwenye 
umaskini.

“Naagiza Wakurugenzi wote wa 
Halmashauri, mikopo hii ya waja-
siriamali ya wanawake, vijana na 
watu wenye ulemavu, nataka iwe 
na tija kwao nani vyema mkavipa-
tia vikundi vichache fedha ny-
ingi, kuliko kutoa fedha kidogo 
kwa vikundi vingi na kushindwa 
kuinuka kiuchumi,” anasema Dk 
Dugange.

VYAMA VYA WALEMAVU

Mwenyekiti wa Shirikisho la 
Vyama vya Watu Wenye Ulema-
vu mkoani Shinyanga (SHIVYA-
WATA), Richard Mpongo, anase-
ma fedha hizo za mikopo za 
halmashauri, zimekuwa msaada 
mkubwa sana kwa watu wenye 
ulemavu kuwainua kiuchumi.

“Tunachoomba tu elimu ya 
ujasiriamali iendelee kutolewa 
zaidi kwa watu wenye ulemavu, ili 
waendelee kujiunga wengi kwe-
nye vikundi na kupata mikopo,” 
anasema Mpongo.

Hivi sasa mikopo ya halmashau-
ri inatengwa asilimia 10 za bajeti; 
asilimia nne zinatolewa kwa wa-
nawake na vijana, huku asilimia 
mbili zikitolewa kwa watu wenye 
ulemavu. 
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Wavuvi  Mwanza walia 
thamani ya sangara wao 
imeshikwa na wanunuzi 
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Na Anthony Gervas, Mwanza

H
IVI sasa katika soko la sa-
maki nchini, ni vigumu 
kuacha kumtaja sangara, 
maana wametapakaa kila 

kona kunakouzwa bidhaa hiyo.
Kimsingi, sangara ni aina ya sa-

maki kutoka kwenye familia iitwayo 
‘latidae’na wanaishi katika maji 
baridi. Pia inatajwa, samaki hao wa-
napatikana kwa kiasi kidogo katika 
maji baridi yaliyochangamana na 
maji chumvi.

Asili yake sangara ni katika Mto 
Nile, ambako inaungana na Ziwa 
Victoria, ukielekeza maji kuelekea 
Bahari ya Mediterranean Kaskazini 
mwa Afrika, inakoyatiririsha.

Katika nchi za Afrika Mashariki, 
sangara yuko katika orodha ya sama-
ki muhimu kiuchumi na kwa chaku-
la. Kama ilivyo kwa samaki wengine, 
wana kiasi kikubwa sana cha protini, 
hivyo wanabaki kuwa lishe muhimu 
sana kwa umma unaowala.

Sangara, naye anakula nyama 
(carnivore), hivyo ana sifa ya kula sa-
maki wenzake na kuchangia kupun-
gua hifadhi ya samaki. 

Kimaumbile, inatajwa sangara 
anao uwezo wa kukua kufika urefu 
wa mita mbili na uzito wa kilo 200. 

Muuza samaki aina ya  sangara katika Soko la Kimataifa Mwaloni, jijini Mwanza, Sikitu Tizigaranyila, . PICHA: ANTHONY GERVAS.

BIASHARA KAZI  ZA FUO
Katibu Mtendaji, Demai John, 

anaeleza kazi zao zinajumuisha  
kutetea haki za wavuvi, mathalan ka-
tika mabadiliko  ya bei kila wakati ya 
mazao ya samaki viwandani.

Anafafanua kwamba liwekuwa 
tatizo kubwa kwa wavuvi na wafan-
yabiashara  wa samaki, hivyo wao 
shirika wanatumika kuwa daraja la 
kuwasaidia wavuvi kupata haki sa-
hihi kutoka katika bidhaa zao.

John anasema, bei ya samaki 
inaposhuka huwa wanawasiliana 
na vyama vyote vyenye viwanda 
vya kuchakata minofu ya samaki, 
pamoja na Chama cha Wafanyabi-
ashara Viwandani na Wakulima (TC-
CIA), ili kulipatia ufumbuzi tatizo hilo,  
wao shirika wanatumika kuwa dara-
ja la kuwasaidia wavuvi kupata haki 
zao.

Jambo lingine analolisema, ni ku-
watetea kuhusu masuala ya tozo ya 
leseni za uvuvi, nyavu na vyombo 
mbalimbali vya uvuvi kama vile mi-
tumbwi, nyavu na sheria zinazozun-
gumzia aina ya vifaa hivyo, ikiwemo 
karabai.

Vifaa vingine anavitaja kuwa ni taa 
za uvuvi zinazotumia nguvu ya mi-
ale ya juu, maarufu sola na mwanga 
wa taa za aina nyingine na viwango 
vyake; matundu ya nyavu za uvivu 
kwa kiwango kinachotakiwa na seri-
kali, ili isiathiri mazalia ya samaki.

Katika hilo, Katibu Mtendaji huyo 
ana maoni kwamba serikali kuzi-
fanyia marekebisho sheria ya zana za 
uvuvi ziwe zinafanana au sheria moja 
ya Afrika Mashariki, kuhusu ukubwa 
wa matundu ya nyavu zinazoruhusi-
wa kuvulia samaki.

John anatoa mfano wa uhalisi uli-
opo ni kwenye ukubwa wa matundu 
ya nyavu za uvuvi, akitoa mfano 
nchini Uganda kunaruhusiwa uku-
bwa wa milimita sita; Tanzania na 
Kenya zina milimita saba. 

John anaeleza jingine, akianza kue-
limisja kuwa guba ni maeneo yenye 
uoto wa asili uliomo kando ya ziwa 
au baharini yasiyokuwa na mawim-
bi makubwa, hivyo wavuvi wana-
okiuka sheria wakikutwa wanavua 
humo,  huchukuliwa hatua ikiwemo 
kunyang’anywa vifaa  haramu.

Eneo la pili; anaeleza FUO inasaid-
ia kulinda rasilimali zilizopo ndani ya 
maziwa na bahari, ikielimisha kuepu-
kana na uvuvi haramu na kutotumia 
zana zinazochangia uchafuzi wa 
mazingira.

Vilevile, John anawahamasi-
sha wavuvi wasitumie zana mbadala 
za uvuvi ambazi zimepigwa maru-
fuku ama ziwani au baharini, iki-
wamo ukataji miti ovyo, hata  ukasa-
babaisha uharibifu wa mazingira.

WANAVYOIANGALIA JAMII

John anaeleza, pia wanaielimi-
sha jamii suala zima la kuachana 
na vitendo vya ukatili wa kijinsia, 
hasa kwa wanawake na watoto wa-
naopeleka huduma za biashara na 
vyakula, pia elimu ya ya afya.

Aidha, anafafania kuwa wanae-
limisha jamii ya wavuvi kujikinga na 
maambukizi ya virusi vya Ukimwi, 
wakishirikiana na madaktari wa jiji 
na wataalamu wa afya kutoka shirika 
la kimataifa la AMREF. ‘ 

• watetezi waja juu, inaliwa na ‘mabondo’ 

Hivyo, ni samaki anayeweza kukua 
sana.

Nchini Tanzania wanapatikana 
kwa wingi Ziwa Viktoria, ambako 
wapo baadhi ya wakulima wa-
naowafuga kwa kutumia vizimba.

 
SIMULIZI YA MABONDO 

Katika kumuandaa sangara aliye-
vuliwa kwenda sokoni, mara nyingi 
hutolewa sehemu ndani ya tumbo 
lake, iliyo maarufu kwa jina la ma-
bondo.

Hayo yanayotokana na samaki 
sangara na yanatajwa kuwapo ka-
tika masoko ya ndani na nje, kuliko  
samaki wenyewe  wanaouzwa vi-
wandani.

Wadau wa uvuvi na utetezi wa 
haki za wavuvi wa samaki wanasema 
mabondo hayo pamoja na kuwa na 
bei kubwa, hayawanufaishi wavuvi 
wenyewe, badala yake wanaonu-
faika ni wawekezaji viwandani wa-
naonunua samaki na kuwasafirisha 
nje ya nchi.

Mkurugenzi wa Shirika la Kutetea 
Haki za Wavuvi (FUO) jijini Mwanza, 
Juvenary Matagili, anasema mabon-
do ni ‘dili’ kubwa kibiashara katika 
masoko ya ndani na nje, kuliko sa-
maki wenyewe, lakini wahusika wa 

uvuvi bado hawanufaiki.
“Bei ya mabondo yatokanayo na 

samaki aina ya sangara ni kubwa 
maradufu katika masoko ya ndani 
na nje ya nchi. Kilo moja ya mabon-
do katika masoko ya ndani kwenye 
mialo ni kuanzia shilingi 150,000 
hadi shilingi 800,000 kulingana na 
soko lenyewe,” anasema.

Pia, anafafanua kilo moja ya soko 
ya mabondo hayo nje nchi ni kati ya 
Sh. milioni moja na Sh. milioni 3.5, 
Matagili akifafanua kwamba, wao 
wakiwa watetezi wa haki za wavuvi, 
wanaona umuhimu wa kuwasaidia, 
ili nao  wanufaike moja kwa moja 
na mabondo, kuliko kwa nyama ya 
samaki wenyewe wanaouzwa vi-
wandani.

Hapo ndipo mtetezi huyo wa wa-
vuvi anaenda mbali akihoji wale sa-
maki ambao wanaonekana hawafai 
kuchakatwa minofu yao viwandani,  
je hupelekwa wapi?

 
FAIDA  ZA SANGARA

Katibu Mtendaji wa shirika hilo, 
watetezi wa haki za wavuvi, Demai 
John, anataja faida za uvuvi wa san-
gara ni pamoja na kupata minofu, 
mabondo, utumbo unaotengen-
ezwa  chakula cha kuku, mifupa 

pamoja na mafuta ya kupikia, hata 
kufanya hakuna kinachotupwa ku-
toka kwa samaki huyo.

Pia, anataja changamoto za uvuvi 
wake ni kuwapo usalama mdogo wa 
wavuvi ziwani na kuibiana nyavu za 
uvuvi. 

Hata hivyo, anaahidi injini za mi-
tumbwi na vifaa vya matumizi yake, 
wanatarajia kutengeneza mfumo 
wa kisasa kuwaunganisha kwenye 
mtandao (GPS) ili kusaidia kuzuia 
wizi huo.

Pia, John anataja mikakati yao ni 
kuishauri Wizara ya Uvuvi na Mifugo 
kuweka mikakati ya kuhakikisha ma-
bondo, yanatengenishwa moja kwa 
moja na samaki kabla hawajapele-
kwa viwandani kuuzwa.

Anasema, lengo kuu ni kufanya 
uwe mradi unaojitegemea kuliko 
kuuzwa kiholela na kusababisha seri-
kali kupoteza mapato yatokanayo na 
bidhaa hiyo, kwani sekta ya uvuvi in-
achangia pato kubwa la taifa.

Jopn anaiomba serikali itoe ru-
zuku kwa wavuvi, ili wapate huduma 
katika maeneo yao ya kazi, kama 
vile afya, elimu, maji barabara  k 
wenye visiwa wanavyofanyia shu-
ghuli zao.
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Mtaka: 
Wenye 
fistula
wasijifiche 
nyumbani

Na Augusta Njoji, 
DODOMA

MKUU wa Mkoa 
wa Dodoma, 
Anthony Mtaka, 
amewataka wanawake 
wanaosumbuliwa na 
ugonjwa wa fistula 
kuacha kujificha 
majumbani kwa kuona 
aibu na badala yake 
waende kwenye vituo 
vya kutoa huduma 
za afya ili kupata 
matibabu.

Mtaka alitoa rai 
hiyo jana alipokuwa 
akizindua kambi ya 
utoaji wa matibabu ya 
fistula katika Hospitali 
ya Rufani ya Mkoa wa 
Dodoma.

 “Nitoe rai kwa 
wanawake wote 
wanaosumbuliwa na 
magonjwa ya fistula 
waache kujificha 
kwa kuona aibu 
badala yake waende 
kupatiwa matibabu 
kwakuwa huduma 
hiyo inapatikana hapa 
kwenye hospitali yetu 
ya rufani mkoa wa 
Dodoma, kuendelea 
kujificha kuendelea 
kujisababishia matatizo 
mengine makubwa 
zaidi, hivyo mjitokeze 
kupata matibabu,” 
alisema Mtaka.

Mtaka alipongeza 
hatua na jitihada 
zinazofanywa na 
wadau wa fistula nchini 
na kuahidi kuwapa 
ushirikiano katika 
kutimiza dhamira 
yao ya kupunguza 
fistula nchini mpaka 
itakapofika mwaka 
2030.

 “Nichukue nafasi 
hii kuwapongeza na 
kuwashukuru wadau 
wote wa fistula 
kwasababu huu 
ugonjwa umekuwa 
ni kati ya magonjwa 
yenye changamoto 
hapa nchini  hivyo 
nawashukuru sana 
kwa hili na nitawaunga 
mkono,” alisema.

Kwa upande wake, 
Daktari Bingwa 
wa Magonjwa ya 
kinamama na upasuaji 
wa fistula ambaye 
ni Rais wa Chama 
cha Madaktari wa 
Fistula Tanzania, 
Dk. James Chapa, 
aliahidi kushirikiana 
na madaktari bingwa 
wenzake ili kuhakikisha 
wanapunguza kiwango 
cha kuenea kwa 
ugonjwa wa fistula 
nchini kufikia mwaka 
2030.

Kutupa taka barabarani faini 300,000/-
Na Peter Mkwavila, DODOMA

WAKAZI wa Jiji la Dodoma wameo-
nywa kuacha kutupa taka kwenye mi-
undombinu ya barabara na atakaye-
bainika atatozwa faini ya Sh.300,000.

Mkuu wa Idara ya Mazingira na 
Udhibiti wa taka ngumu wa Jiji hilo, 
Dickson Kimaro, alitoa onyo hilo jana 
alipokuwa akizungumza na waandi-
shi wa habari baada ya kufanya uk-
aguzi wa miti ya maua iliyowekwa 
barabarani kwenye mitaa mbalim-
bali. 

Kimaro alisema kwenye ziara yake 
amebaini vyungu vya maua vilivyoko 
barabarani, baadhi vimewekewa 

taka huku vingine vikiharibiwa kwa 
kugongwa. 

“Lengo la vyungu hivi vya miti ya 
maua ni kupendezesha Jiji   lakini 
cha kusikitisha baadhi ya watu waki-
wamo madereva wa vyombo vya 
moto hawajali miundombinu hiyo 
kwa kuwa wanahihujumu kwa kuig-
onga na mitungi mingine imegeuzwa 
kuwa sehemu ya kutupia takataka,” 
alisema. 

Hata hivyo, alisema kutokana na 
hali hiyo Jiji litaendelea kutoa elimu 
zaidi kwa wakazi ili kuwa na tabia 
ya kuipenda, kuitunza na kuilinda 
miundombinu ambayo inayowekwa 
barabarani.

  Alisisitiza Jiji litaendelea kutoa 
adhabu zake zilizowekwa kwa wale 
wote watakaobainika kuhujumu mi-
undombinu. 

“Adhabu hizo ni pamoja na wa-
takaobainika kuharibu miundom-
binu ikiwamo vyungu hivyo vya 
maua atapigwa faini Sh. 300,000 au 
kununua visivyopungua vitatu,” ali-
sisitiza.

  Aliwakumbusha wakazi wa Do-
doma ambao miundombinu hiyo ipo 
karibu na maeneo yao ya makazi na 
ofisi kuwa mabalozi wa kulinda na 
kuisimamia ili isiharibiwe na kuim-
wagilia maji. 

“Hapa naomba niwaombe wakazi 

na wadau wa Jiji la Dodoma pamoja 
na kuilinda kwa wale ambao wapo 
karibu na miti hiyo waimwangilie na 
kuilinda,” alisema. 

Awali akizindua upandaji wa 
maua mwishoni mwa wiki, Mkuu wa 
Wilaya ya Dodoma, Jabir Shekimweri, 
aliwataka wadau wa mazingira wa 
Jiji ambao majengo ya ofisi zao yapo 
barabarani kuimwangilia, kuilinda na 
kuitunza ili isinyauke.

  Shekimweri alisema kuwa miti 
hiyo ya maua iliyopandwa kwenye 
vyungu vinatakiwa kusimamiwa, 
kulindwa na kumwangilia maji  kwa 
uaminifu mkubwa ili kuwa na mazin-
gira ya kuvutia ya Jiji hilo.

Makamu wa Rais, Dk. Philip Mpango, akizungumza na Balozi Humphrey Polepole, anayekwenda kuiwakilisha Tanzania nchini Malawi, ofisini kwake, jijini 
Dodoma jana. PICHA: OMR 

Maombi ya ajira za afya 
na elimu yafikia 158,186

Na Augusta Njoji, DODOMA

O
FISI ya Rais, Tawala za 
Mikoa na Serikali za Mi-
taa (TAMISEMI), imesema 
hadi sasa maombi ya ajira 

yaliyopekelewa kikamilifu kupitia 
mfumo kwa kada ya Afya na Elimu 
ni 158,186.

Hali hiyo inaonyesha mwitikio 
mkubwa wa maombi ya ajira huku 

kibali cha ajira za watumishi hao kili-
chotolewa kwa kada za mbalimbali za 
afya ni 7,612 huku walimu ni 9,800.

Hata hivyo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya 
Rais, TAMISEMI, Innocent Bashun-
gwa, ameongeza siku nne kwa waom-
baji ambao  wameshindwa kukamili-
sha maombi yao.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa 
na Mkuu wa Kitengo cha Mawasiliano 
Serikalini wa Ofisi hiyo, Nteghenjwa 

Hosseah, awali waombaji walitakiwa 
kutuma maombi yao kuanzia Aprili 
20, mwaka huu na mwisho ulikuwa 
juzi lakini kwasasa mwisho wa ku-
tuma ni Mei 8, mwaka huu.

“Kuhusu idadi ya waombaji wa ajira 
hizo mpaka kufikia tarehe 03.05.2022 
saa 5:59 usiku waombaji waliokamili-
sha maombi yao kupitia mfumo kwa 
Kada ya Afya ni 39,053 na Kada ya 
Elimu ni 119,133 hivyo jumla ya waom-

baji wote ni 158,186,”alisema.
Alisema Waziri Bashungwa 

ameongeza siku hizo ili wale wote 
walioshindwa kukamilisha maombi 
yao.

“Wale walioshindwa kukamili-
sha maombi kwasababu zozote zile 
watumie muda huu wa nyongeza 
kukamilisha maombi yao kupitia ki-
unganishi cha  ajira.tamisemi.go.tz ” 
alisema.
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Rungwe yavuka 
lengo ukusanyaji 
wa mapato

Na Grace Mwakalinga, RUN-
GWE

HALMASHAURI ya Wilaya 
ya Rungwe mkoani Mbeya 
imekusanya Sh. bilioni 1.3 
sawa na asilimia 104 katika 
kipindi cha robo tatu ya 
mwaka 2021/22.

Mwenyekiti wa 
Halmashauri ya Wilaya ya 
Rungwe, Mpoki Mwankuga, 
aliiambia Nipashe jana kuwa 
makusanyo hayo ni kuanzia 
Januari hadi  Machi, mwaka 
huu, na  kwamba makisio 
yalikuwa ni  chini ya kiasi 
hicho.

Pia alisema kuanzia Julai, 
mwaka jana, hadi Machi, 
mwaka huu, walikusanya Sh. 
bilioni nne sawa na asilimia 
77  ya makisio ya mwaka 
ambayo yalikuwa Sh. bilioni 
tano. 

‘Mapato  haya yametokana 
na vyanzo kama ushuru wa 
mazao, ada ya ushuru, ada 
ya leseni, mapato kutokana 
na mali za halmashauri, 
ushuru wa maliasili, mapato 
ya hisa na ada za shule na 
Mfuko wa Bima ya Afya ya 
Jamii Iliyoboreshwa (ICHF),” 
alisema Mwankuga.

Makusanyo ya fedha hizo, 
alisema  yalitumika kwenye 
ujenzi wa miradi ya kutolea 
huduma za afya kama vile 
ujenzi wa Kituo cha Afya 
Kinyala, miundombinu ya 
elimu na huduma zingine za 
kijamii.

Alisema katika 
mapato hayo, ada za 
shule zilikusanywa kwa 
asilimia 91,  ushuru wa 
maliasili  ukiwa asilimia 
86, mazao  asilimia 80 na 
mapato mengine yakiwa 
asilimia 159.

“Nalipongeza Baraza 
la Madiwani pamoja na 
watumishi wa halmashauri 
kwa usimamizi mzuri wa 
rasilimali ambazo zimesaidia 
kukusanya kiasi hiki cha 
fedha. Nina imani kwamba  
fedha hizi zitatumika 
kuboresha  miundombinu ya 
afya, barabara, shule kilimo 
na maeneo mengine ya 
kutolea huduma za kijamii,” 
alisema Mwankuga.

Alisema kipindi cha mwaka 
2021/22, halmashauri ilipata 
hati safi ya ukaguzi wa 
hesabu baada ya kuwapo 
kwa ushirikiano mzuri 
baina ya chama, serikali, 
wataalamu na Baraza la 
Madiwani.

Baadhi ya madiwani wa 
Halmashauri ya Wilaya ya 
Rungwe walisema miongoni 
mwa matarajio ni kuona 
wakiendelea kukusanya 
fedha nyingi ili kuboresha 
miundombinu ya barabara 
ambazo ni korofi kipindi cha 
msimu wa mvua.

Walisema barabara kutoka 
Ushirika hadi Masukulu 
imekuwa korofi katika  
msimu wa mvua baada ya 
kutopitika  kutokana na kujaa 
maji na utelezi.

Wananchi kicheko ujio mradi wa maji 
Na Grace Mwakalinga, MBEYA

ZAIDI ya wakazi 2,000 wa Kata 
ya Itamboleo na maeneo jirani ya-
nayozunguka eneo hilo, wanata-
rajiwa kunufaika na mradi mkubwa 
wa maji baada ya serikali kutoa Sh. 
milioni 631 kwa ajili ya kukamilisha 
mradi huo.

Mkuu wa Wilaya ya Mbarali 
mkoani Mbeya, Reuben Mfune, 
alisema juzi kuwa fedha hizo 
zilitolewa na serikali kutokana na 
mkopo wa masharti nafuu kwa ajili 
ya mapambano dhidi ya UVIKO- 19 
ili kutatua tatizo la huduma hiyo ka-
tika kata ya  Itamboleo.

“Rais wetu mpendwa Samia Su-

luhu Hassan ametuletea Sh. milioni 
631 kwa ajili ya kukamilisha mradi 
wa maji unaojengwa katika kata 
ya Itamboleo. Kutokana na mradi 
huo, zitapatikana fursa mbalim-
bali ikawamo ajira kwa wanakijiji,”  
alisema Mfune.

Meneja wa Wakala wa Majisafi 
na Usafi wa Mazingira Vijijini (RU-
WASA) Wilaya ya Mbarali, Mhandisi 
Samuel Hechei, alisema mradi huo 
unatekelezwa kwa awamu  mbili. 
Alisema awamu ya kwanza itaku-
wa ujenzi wa banio, tangi la lita 
300,000, vituo vinane vya kucho-
tea maji na ujenzi wa mtandao wa 
bomba kilomita 15.9.

Kwa mujibu wa meneja huyo, 
awamu ya pili   itahusu utekelezaji 
katika  vijiji vya Matebete, Mbalino 
na Kapunga   na itahusisha ujenzi 
wa mtandao wa bomba kilomita 
72.2, tangi la lita 200,000  na ujenzi 
wa vituo 19 vya kuchotea maji  na 
utagharimu Sh. milioni 3.9.

Mwenyekiti wa Chama Cha 
Mapinduzi (CCM) Wilaya ya 
Mbarali,   Hashimu Mwalyawa, al-
impongeza Mkuu wa Wilaya kwa 
kutekeleza vizuri ilani ya uchaguzi 
ya chama hicho ikiwamo mradi huo 
ambao alisema utamaliza tatizo la 
maji katika kata hiyo na kuwapa wa-
nanchi nafasi ya kuzalisha mali. 

Aliwaomba wananchi kutoa 

ushirikiano wa hali na mali katika 
kutekeleza ujenzi wa mradi huo na 
kuwasihi kuepukana na vitendo vya 
wizi wa vifaa hivyo.

Mwenyekiti wa Halmashauri ya 
Wilaya ya Mbarali ambaye ni Diwani 
wa  Itamboleo, Twalibu Lubanda-
mo, alisema eneo hilo lilikuwa na 
tatizo kubwa la upatikanaji wa maji 
na kwamba mradi huo utasaidia 
kumtua mama ndoo kichwani.

Alisema mkataba wa utekelezaji 
wa mradi ulitiwa saini Januari 
10, mwaka huu, na unatarajiwa 
kutekelezwa ndani ya miezi sita 
na utakapokamilika utakuwa na 
uwezo wa   kuhudumia wananchi 
22,543.

Wanafunzi wa Shule ya Msingi ya mchepuo wa Kiingereza ya Mkapa, jijini Mbeya, wakinawa mikono kwa kutumia vifaa maalumu jana,  kwa ajili 
ya kujikinga na maradhi mbalimbali ya kuambukiza kama  vile kuhara na UVIKO - 19. PICHA: GRACE MWAKALINGA

Wakulima mahindi walia uhaba wa mbolea 
Na Grace Mwakalinga, MBOZI

W
AKULIMA wa  ma-
hindi katika Wilaya 
ya Mbozi mkoani 
Songwe, wamesema 

pamoja na kutumia mbegu bora za 
mahindi na zenye tija kutokana na 
kipato chake kuwa kikubwa, bado 
wanakabiliwa na kikwazo cha  upa-
tikanaji wa mbolea.

Kutokana na kupanda kwa ghara-
ma za pembejeo za kilimo hususani 
mbolea, kumesababisha wakulima 
kutopata mavuno mengi kulingani-
sha na ilivyokuwa awali kabla ya ku-
panda kwa zana hizo. 

Mmoja wa wakulima wa zao 
hilo, Ibrahim Sikanyika, alisema   
hali ya mavuno msimu huu hairi-

dhishi kwa sababu wameshindwa 
kumudu gharama za mbolea na 
kwamba  hadi sasa mbolea ya kuku-
zia na kupandia inauzwa kati ya Sh. 
100,000 na 120,000 kwa mfuko wa 
kilo 50. Sikanyika alisema gharama 
hiyo ni kubwa kulinganisha na ili-
vyokuwa msimu uliopita walipoku-
wa wakinunua kwa kati ya Sh. 
65,000 na 75,000.

“Gharama za maisha zimepan-
da. Kila kitu bei juu, kwa kweli tu-
naumia sana. Tunashindwa hata 
kutimiza malengo yetu maana hata 
pembejeo za kilimo bei imepaa. 
Msimu huu wengi wetu tumelima 
mazao yetu kwa kutumia mbolea za 
samadi na mashamba mengine ku-
towekewa mbolea kabisa,” alisema 
Sikanyika.

Naye Frank Mkondya alise-
ma pamoja na msimu wa mvua 
kuchelewa kuanza katika ukanda 
wa Nyanda za Juu Kusini, mbegu 
za mahindi aina ya ‘panner’ na 
‘pioneer’ zimefanya vizuri, lakini 
upatikanaji wa mbegu hizo maeneo 
mengi ni shida.

Mkondya alisema mbegu za ‘Pan-
ner’ zimesaidia kupunguza makali 
kwa wakulima kwa sababu wame-
pata mavuno ya kuridhisha na 
kwamba wangevuna mengi endapo 
bei ya mbolea ingekuwa nafuu.

Ofisa Kilimo wa Kijiji cha Anseket-
wa, Kata ya Ihanda, alisema pamoja 
na vikwazo wanavyokabiliana na-
vyo wakulima, jambo la muhimu ni 
kuzingatia kanuni bora za kilimo ili 
kupata mavuno mengi.

Alisema maofisa ugani wame-
kuwa wakiwatembelea wakulima 
kuwapa elimu ya kilimo bora na 
mbinu za kukabiliana na mabadi-
liko ya tabianchi ili kupata mavuno 
mengi shambani.

Meneja wa Kampuni ya Corteva 
Agri Science, ambayo inazalisha na 
kusambaza  mbegu za Panner na 
Pioneer, Tolio Mafie, alisema  mah-
itaji ya mbegu hizo ni makubwa  la-
kini kampuni itajitahidi kuongeza 
uzalishaji.

Mafie alifafanua   kuwa ikiwa 
mkulima atazingatia ushauri wa 
wataalamu, anaweza kuvuna ma-
gunia 35 hadi 40 kwa ekari moja, 
hivyo aliwashauri   kuachana na 
kilimo cha mazoea na kujikita zaidi 
katika kilimo biashara.
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Zaidi ya 
walimu 800 
wa sayansi 
kuajiriwa
Na Rahma Suleiman,         
ZANZIBAR

WIZARA ya Elimu na 
Mafunzo ya Amali, imesema 
inakusudia kuajiri walimu 
wa masomo ya sayansi 816 
kwa lengo la kukabiliana na 
uhaba wa walimu wa aina 
hiyo ili kusaidia ufaulu wa 
masomo hayo katika shule 
za Unguja na Pemba.

Hayo yalisemwa na Naibu 
Waziri wa Elimu na Mafunzo 
ya Amali, Abdulgulam Hus-
sein, wakati akijibu swali 
la Mwakilishi wa Jimbo 
la Mtambwe, Habib Ali 
Mohamed, aliyetaka kujua 
mikakati ya wizara katika 
kuajiri walimu wa masomo 
hayo.

Alikiri wizara kukabiliwa 
na tatizo la uhaba wa wal-
imu kwa masomo ya sayansi 
ikiwamo Baiolojia, Kemia, 
Hesabati na Fizikia na 
kusababisha ufaulu usiori-
dhisha kwa wanafunzi.

Alisema mahitaji ya wal-
imu wa Fizikia kwa shule 
zote za Unguja na Pemba ni 
259, walimu 74 wa somo la 
Kemia na upande wa somo 
la Hisabati ni walimu 430 
wakati 53 wanahitajika 
katika somo la Baiolojia.

Alisema walimu hao 
wataajiriwa kwa mujibu wa 
mwongozo wa serikali kupi-
tia Wizara ya Nchi, Ofisi ya 
Rais, Katiba, Sheria, Utumishi 
na Utawala Bora.

“Mheshimiwa Spika nap-
enda kuwajulisha Wajumbe 
wa Baraza la Wawakilishi, 
Wizara ya Elimu na Mafunzo 
ya Amali, ipo katika mchaka-
to wa nafasi za ajira kwa 
watumishi wapya wa Wizara 
ya Elimu na pia kipaumbele 
tumeweka kwa walimu 
wa masomo ya sayansi,” 
alisema.

Serikali yaunda wakala 
uwezeshaji wananchi kiuchumi
Na Rahma Suleiman,            
ZANZIBAR

W
AZIRI wa Nchi, Ofisi 
ya Rais, Kazi, Uchu-
mi na Uwekezaji, 
Mudrik Ramadhan 

Soraga, amesema serikali imeunda 
wakala wa uwezeshaji wananchi 
kiuchumi kwa ajili ya kufuatilia na 
kuhakikisha fedha zinazotolewa na 
serikali kwa ajili ya wananchi kwa 
lengo la kupiga hatua ya maende-

leo. Soraga alisema hayo katika 
kikao cha Baraza la Wawakilishi, 
wakati akijibu swali la mwakilishi 
wa viti maalumu wanawake wa 
Mkoa wa Kaskazini Pemba, Bihindi 
Hamad Khamis, aliyetaka kujua 
mchakato wa utoaji wa fedha za 
wajasiriamali.

Alisema fedha za wajasiriamali 
zimewekewa utaratibu ambao 
kwanza vikundi vinatakiwa ku-
jisajili kwa ajili ya kupata fedha 
hizo, kuratibiwa na kufahamika na 

sheha. Alisema hicho ni miongoni 
mwa kigezo muhimu kwa sababu 
hizo ni fedha za serikali ambazo 
zimelengwa kwa wajasiriamali 
wadogo na baadaye zinatakiwa zir-
udishwe kwa ajili ya kufaidika watu 
wengine.

“Mheshimiwa Spika fedha za 
Covid-19 zimelengwa kwa waja-
siriamali wadogo kwa lengo la 
kuona wanajiimarisha kibiashara 
ambapo baadaye zinatakiwa zirud-
ishwe na kuwafikia watu wengine,” 

alisema.
Akifafanua, Soraga alisema Seri-

kali ya Zanzibar imetenga fedha 
kwa makundi mbalimbali ya wa-
jasiriamali ikiwamo wakulima 
wa mazao ya baharini ambayo ni 
mwani na majongoo ya baharini. 

“Mheshimiwa spika huu ni 
wakati muafaka kwa wajasiriamali 
wetu kujitokeza kuchangamkia 
fedha za uwekezaji katika sekta 
mbalimbali ili kujiinua kiuchumi 
na uwekezaji,” alisema.

Uhaba wa madaktari Unguja, Pemba wapata ufumbuzi
Na Mwandishi Wetu 

KATIKA kuimarisha utoaji wa hu-
duma bora za afya, Serikali ya Zan-
zibar imesema ipo katika mchakato 
wa kuajiri wafanyakazi 4,000 iki-
wamo madaktari katika hospitali za 
Unguja na Pemba.

Hayo yalisemwa na Naibu Waziri 
wa Afya, Hassan Khamis Hafidh, ka-
tika kikao cha Baraza la Wawakilishi, 

wakati akijibu swali la Mwakilishi wa 
Jimbo la Tumbatu, Haji Omar Kheir, 
aliyetaka kujua lini wizara itaanza 
kuajiri wafanyakazi wa hospitali iki-
wamo madaktari ili kukabiliana na 
uhaba uliopo sasa.

Alisema kufuatia ujenzi wa hospi-
tali 10 za wilaya ya Unguja na Pemba 
zinazoendelea sasa, wizara imepan-
ga kuajiri madaktari wapya 3,000.

Alisema mchakato wa kuajiri 
umeanza na miongoni mwa vipaum-

bele vilivyowekwa ni pamoja na kuz-
ipatia madaktari hospitali za vijijini.

“Mheshimiwa Spika napenda 
kulijulisha Baraza la Wawakilishi 
kwamba tumeanza mchakato wa 
kuajiri madaktari wapya 3,000 kwa 
ajili ya hospitali 10 zinazojengwa ka-
tika Wilaya za Unguja na Pemba kwa 
ajili ya kukabiliana na tatizo hilo,” 
alisema.

Alisema miongoni mwa vipaum-
bele vya ajira kwa madaktari ni 

pamoja na hospitali zilizopo katika 
visiwa vidogo vya Unguja na Pemba 
ili kukabiliana na changamoto za 
sekta ya afya. Alisema hospitali hizo 
zitapatiwa madaktari pamoja na 
wafanyakazi watakaotoa huduma 
za kujifungua kwa wajawazito na 
watoto.

“Nimhakikishie Mwakilishi wa 
Jimbo la Tumbatu katika kisiwa ki-
dogo hicho kwamba tumepanga 
kuajiri madaktari na wasaidizi wake 

katika visiwa vidogo zinapatikana ili 
kukabiliana na changamoto hizo,” 
alisema. 

Serikali ya Mapinduzi ya Zanzi-
bar imetenga jumla ya Sh. bilioni 36 
kwa ajili ya ujenzi wa hospitali 10 za 
wilaya ikiwamo moja ya mkoa inay-
ojengwa hapo mjini Lumumba am-
bayo itakuwa na sifa ya hospitali ya 
mkoa yenye ghorofa nne. 

Waziri wa Fedha na Mipango Zanzibar, Dk. Sada Mkuya, akizungumza katika kikao cha Baraza la Wawakilishi, mjini Zanzibar jana. PICHA: 
RAHMA SULEIMAN 
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Marekani yadaiwa kuisaidia ujasusi Ukraine
WASHINGTON, Marekani

MAREKANI imedaiwa kuvipa-
tia vikosi vya Ukraine taarifa za 
kijasusi ambazo zimesaidia ku-
walenga na kuwauwa majener-
ali wa Russia nchini humo.

Kwa mujibu wa ripoti kutoka 
gazeti la New York Times, amba-
lo liliwanukuu maofisa wa ngazi 
ya juu wa nchi hiyo, taarifa hizo 
zilihusu shughuli za vikosi vya 
Russia na mahala vilipo na vina-
vyo hama hama.

Taarifa hizo pia zilitumiwa na 
vikosi vya Ukraine wakati wa 
mashambulio ambayo yalipele-
kea kuuawa kwa maofisa wa 
kijeshi wa Russia.

Maofisa wa Ukraine wanadai 
Majenerali 12 wa ngazi ya juu 
waliuawa katika mzozo huo, 
huku ikidhaniwa kuwa morali 
ya chini miongoni mwa wa-
najeshi wa Russia imewalazi-
misha maofisa wa ngazi ya juu 
jeshini kwenda karibu zaidi na 
maeneo ya mapigano. 

Hawakubainisha ni mangapi 
kati ya mashambulio haya wali-
saidiwa na ujasusi wa Marekani. 

Msemaji wa Ikulu ya White 
House, alikosoa taarifa ya gazeti 
la New York Times, akisema 
kichwa chake cha habari kiliku-
wa kinapotosha na kutowajibi-
ka.

Msemaji wa Baraza la Us-
alama la Taifa, Adrienne Wat-
son aliongeza kuwa Marekani 
huipatia Ukraine ujasusi unao-
husu uwanja wa mapambano ili 
kulinda nchi yao na bila lengo la 
kuwauwa Majenerali wa Russia

Russia yadaiwa kuingia nda-
ni ya kiwanda cha chuma cha 
Azovstal

Kwa mara ya kwanza, vikosi 
vya Russia vimeweza kuingia 
ndani ya kiwanda cha Azovstal 
huko Mariupol na kuna uweze-
kano kinatekeleza mashambu-
lizi yake katika eneo hilo.

Kulingana na tathmini ya 
Taasisi ya Utafiti wa Vita (ISW), 
kufanikiwa kuingia ndani ya ki-

wanda hicho inatokana na ku-
tumia siku kadhaa za mapigano 
makali kwenye eneo la kiwanda 
hicho, ambapo wapiganaji wa 
mwisho wa Ukraine katika mji 
huo wanadhibiti.

Taasisi hiyo yenye makao 
yake makuu nchini Marekani 
pia ilisema ulinzi wa Ukraine 
kwa kiasi kikubwa umezuia 
hatua zilizopigwa na Russia 
mashariki mwa Ukraine.

Vikosi vya Ukraine hadi sasa 
vimezuia vikosi vya Russia ku-
unganisha mashambulizi yao 
kusini mashariki mwa Izyum na 
magharibi mwa eneo la mapam-
bano mjini Donetsk-Luhansk.

Magharibi mwa Ukraine, ma-
jaribio ya Russia ya kuvuruga 
usafirishaji wa misaada kwenda 
Ukraine kutoka nchi za Maghar-
ibi na kupunguza kasi ya juhudi 
za ugavi wa silaha pia imeone-
kana    kutofanikiwa, ilisema 
ISW.

Vikosi vya Russia  vilizidisha 
mashambulizi ya anga dhidi ya 

miundombinu ya usafiri karibu 
na vituo vya reli huko Lviv na 
Transcarpathia siku ya Alhami-
si, lakini hatimaye vilishindwa 
kusababisha madhara makub-
wa.

BBC haijaweza kuthibitisha 
ripoti kuhusu mashambulizi ya 
wanajeshi wa Russia katika ki-
wanda hicho.

Katika kanda fupi ya video 
iliyochapishwa katika mtandao 
wa Telegram, kamanda wa 
Azov Denis Prokopenko alise-
ma ananajivunia kuongoza 
wanajeshi ambao wanafanya 
juhudi kubwa kudhibti shini-
kizo la adui.

Rais Volodymir Zelensky, ali-
wasilisha ombi kwa Umoja wa 
Mataifa kuokoa maisha ya watu 
waliojificha ndani ya kiwanda 
hicho.

‘Kila mtu ni muhimu kwetu. 
Tunaomba usaidizi wenu ili 
kuwaokoa’,” Zelensky alimwam-
bia katibu mkuu wa Umoja wa 
Mataifa Antonio Guterres

Msumbiji 
yapanga 
kudhibiti 
utitiri wa 
Makanisa
MAPUTO, Msumbiji

MsuMbiji inapanga kuanzisha 
sheria mpya ambayo itadhibiti 
shughuli za makanisa ikiwamo 
kulipisha kodi kila mwaka.

Waziri wa masuala ya Haki, 
Katiba na Dini nchini humo, 
Helena Kida alisema kuwa 
tathmini ya serikali imefichua 
kuna dalili mbaya wakati kuna 
ongezeko la idadi ya makanisa 
yanayosambaa kila mahali.

Msumbiji ina jumla ya 
madhehebu 900 rasmi 
yaliyosajiliwa, lakini  mengi ya 
hayo yanayoendesha shughuli 
zake kiholela. 

baraza la Wakristo wa Msumbiji  
linaunga mkono vipengele vingi 
vya sheria iliyopendekezwa, 
likisema linatambua kuwa serikali 
inataka kuleta utaratibu  mzuri wa 
usajili wa nyumba za ibada.

Kipengele cha kuyatoza kodi 
makanisa hata hivyo kinayatia 
hofu makanisa hayo.

“Ni suala ambalo lilizungumziwa, 
lakini hatukufikia muafaka,” 
alisema Rais wa CCM Felicidade 
Chirindza

Mchungaji akamatwa akidai kuujua mlango wa mbinguni
ABUJA, Nigeria

MCHUNGAJI mmoja nchini 
Nigeria,  Ade Abraham anashi-
kiliwa na polisi baada ya kuwa-
toza watu pesa ili kuwaonyesha 
lango linaloelekea mbinguni.

Mchungaji huyo alieleza 
mlango huo uko eneo la kusini 
-magharibi mwa nchi hiyo na 

anaweza kuwaonyesha kwa 
malipo maalum.

Mchungaji Abraham 
alikamatwa baada ya mmmoja 
wa wafuasi wake, ambaye alise-
ma alimtoza naira 310,000 sawa 
na dola 750; £600 kulitazama 
eneo linakopatikana katika mji 
wa Araromi-Ugbeshi, uliopo ka-
tika jimbo la Ekiti.

Kiongozi huyo wa kidini 

alikiri kwamba alikuwa am-
etoa kauli kuhusu mlango huo 
wa mbinguni, akisema kuwa 
ni Mungu anayemtumikia  am-
baye alimfunulia ili kuijaribu 
imani ya        watu wa kanisa 
lake, lakini hakujapokea malipo 
yoyote.

Jumuiya ya Wakristo wa Nige-
ria imetoa taarifa ya kumkana 
kiongozi huo, wakati polisi wa 

jimbo la Ekiti wanaendelea 
kukusanya taarifa kutoka kwa 
wafuasi wa kanisa lake na kuan-
zisha uchunguzi.

Kanisa la Mchungaji Abra-
ham awali lilikuwa katika jimbo 
la Kogi na baadaye likahamia 
katika jimbo la Kaduna , kabla 
ya kuhamia kusini na wafuasi 
wake katika kambi aliyoijenga 
katika jimbo la Ekiti.

Moshi ukifuka kutoka ndani ya kiwanda cha chuma cha Azovstal nchini Ukraine baada ya vikosi vya Russia kufanikiwa kuingia ndani. 
PICHA: BBC

HABARI KImAtAIfA

Mwanamke 
mbaroni 
kuwasaidia 
Al-Shabaab
WASHINGTON, Marekani

MWANAMKE mmoja wa 
Kisomalia mwenye uraia wa 
uholanzi, amefunguliwa mashtaka 
ya kuchangisha pesa kwa ajili ya 
kusaidia kundi la ugaidi la al-
shabaab.

Kulingana na shirika 
la upelelezi la Marekani 
(Fbi),Farhiya Hassan ( 38), 
alionekana na hatia ya kutoa 
usaidizi kwa kikundi cha al-
shabaab.

Mwendesha mashitaka mkuu 
wa jimbo la Eastern Virginia 
jessica Aber,nyaraka na ushahidi 
unaonyesha kuwa kikundi cha 
watu watatu akiwemo Farhiya, 
kimekuwa kikikusanya fedha kwa 
muda wa miaka mitatu kutoka 
katika nchi kadhaa kwa ajili ya 
kuisaidia kundi hilo la kigaidi.

Farhiya anasemakana kuwa 
kila mara alikuwa akichukua pesa 
hizo na kuituma moja kwa moja 
kwa kikundi cha al-shabaab.

Miongoni mwa nchi 
alizochangisha pesa ni pamoja 
na uholanzi, ambako aliwambia 
watu kuwa anachangisha pesa 
kwa sababu za kibinadamu.



Na Saada Akida 

K
ISA nafasi nne za timu zitaka-
zoiwakilisha Tanzania Bara 
katika mashindano ya ki-
mataifa msimu ujao, uongozi 

wa Namungo FC, umemrejesha kiko-
sini kipa chaguo la kwanza, Jonathan 
Nahimana ili kuisaidia timu hiyo ku-
fikisha malengo yake.

Nahimana hajasimama langoni kati-
ka mechi mbili zilizopita za timu hiyo 
ambapo ilianza kufungwa na Yanga 
na ikalazimisha sare na mabingwa 
watetezi wa Ligi Kuu Tanzania Bara, 
Simba.

Namungo FC iko katika nafasi ya 
tatu ikiwa na pointi 30, Azam FC 
nafasi ya nne kwa alama 29 sawa 
na Kagera Sugar inayoshika nafasi 
ya tano, Mbeya City iko nafasi ya 
sita ikijikusanyia pointi 28 sawa na  
Geita Gold FC iliyoko katika nafasi ya 
saba.

Taarifa za uhakika zilizoifikia gazeti 

hili kutoka ndani ya Namungo FC, zi-
nasema Nahimana ambaye aliondoka 
nchini na kuelekea kwao Burundi 
baada ya kutokuwa na sintofahamu 
kati yake na viongozi wa timu hiyo, 
mipango inafanyika kumrejesha kiko-
sini.
Chanzo chetu kinadau Mrun

di huyo aliamua kurudi
 kwao baada ya kutofahamu
 hatima ya fedha zake za us

ajili anazodai.
Mtoa habari huyo alisema viongozi 

wa Namungo wanahitaji kuona kikosi 
chao kinakuwa imara ili kupata ma-
tokeo chanya katika mechi zilizobakia 
za ligi.

“Kuna vita kubwa sana katika ku-
gombea nafasi nne za juu hasa ukiz-
ingatia kuna timu nne, ikiwamo sisi 
Namungo FC tunahitaji kumaliza ligi 
msimu huu katika nafasi hiyo, hatu-
wezi kufikia malengo bila ya kuweka 
sawa timu yetu,” kilisema chanzo 

chetu.
Mwenyekiti wa Namungo FC, Has-

san Zidadu, alisema hakuna tatizo 
lolote na mchezaji huyo na alienda 
kwao Burundi kwa ajili ya matatizo ya 
kifamilia.

“Hakuna ukweli wowote kuhusu 
kipa huyo, hayuko nchini si kwa saba-
bu ya haelewani na viongozi bali al-
ienda kwao kwa ajili ya matatizo yake 
binafsi, atarejea nchini na kuendelea 
na majukumu yake ya kazi baada ya 
pia taratibu zake za vibali vya kuishi 
vitakapofanyiwa kazi,” alisema Zi-
dadu.

Nipashe lilimtafuta Nahimana am-
baye alisema yuko kwao Burundi la-
kini anafanya mazoezi binafsi.

“Sasa mambo yako vizuri na pia 
suala lingine lililokwamisha ni VISA 
iliisha muda wake, likikamilika hilo 
nitarejea kikosini kuendelea na ma-
jukumu yangu katika klabu yangu 
katika vita vya kumaliza nafasi tatu,” 
alisema Nahimana.

Na Saada Akida

KAMPUNI ya Utengenezaji na Uuzaji 
wa Magari ya GF Trucks imeingia mka-
taba na Klabu ya Insta United kuelekea  
msimu mpya wa mashindano ya Kombe 
la Ndondo (Twende Pamoja).  

Mgeni rasmi katika hafla ya kusaini 
mkataba, Naibu Mstahiki Meya wa Jiji 
la Dar es Salaam, Said Khimji alisema 
anaamini Insta United itafanya vizuri 
na kuibuka na ubingwa wa msimu huu 
katika michuano hiyo kutokana na mipa-
ngo yake na udhamini walioupata.

Khimji alisema GF Trucks ni wadau wa 
soka wa muda mrefu kwa sababu wali-
wahi pia kudhamini timu ya Mbao FC, 
Alliance zote za Mwanza na sasa DTB FC 
inayoshiriki Ligi ya Championship.

“Ninaimani udhamini huu utaleta 
ushindani na kufanya timu ya Insta 
kufanya vizuri na hatimaye kutwaa ub-
ingwa wa Ndondo Cup,” alisema Khimji.

Naye Mtendaji Mkuu wa Insta United, 
Chiku Said alisema lengo la kuanzisha 
timu hiyo ni kuinua na kuendeleza vipaji 
vya vijana.

Mkurugenzi wa GF Trucks, Ally Karmali 
alisema kwa muunganiko huo utakuwa 
na faida kwa pande zote kutokana 
na timu hiyo kufanya vizuri katika 
mitandao ya kijamii ikiwamo Instagram 
ambapo ndipo anaamini watatangazika 
zaidi.

NahimaNa arejeshwa NchiNi
haraka kuiNusuru NamuNgo Insta United 

yapata neema

habari michezo
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Moja ya timu zinazoshiriki Ligi ya Betika Sodo Bingwa iliyoko katika Kituo cha Lindi. Ligi hiyo imean-
zishwa kwa ajili ya kuibua vipaji vipya vya soka mikoani. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Na Hawa Abdallah, ZANZIBAR 

TIMU ya Chuoni inatarajia kuvaana na 
Gulioni katika mechi ya Ligi Daraja la 
Kwanza Kanda ya Unguja itakayochezwa 
leo kwenye Uwanja wa Amaan, visiwani 
hapa.

Ligi hiyo imerejea tena kuanzia leo 
baada ya kusimama ili kupisha mwezi wa 
Ramadhani uliomalizika mapema wiki hii.

Mechi nyingine ya ligi hiyo itakayoche-
zwa leo itakuwa ni kati ya Kundemba 
dhidi ya Bridge Star.

Akizungumza na gazeti hili jana, Ofisa 
Mtendaji Mkuu wa Bodi ya Ligi Zanzibar, 
Hashim Salum, alisema maandalizi yote 
kuelekea michezo hiyo ya Ligi Daraja 
Kwanza Kanda na ile ya Ligi Kuu Zanzi-
bar yamekamilika. 

Salum alisema licha ya Bodi ya Ligi 
kufanya maandalizi katika kiwango kizuri 
ili ligi hiyo imalizike kwa wakati, bado 
changamoto ya uwanja hususani viwanja 
vya Mau imekuwa ikiwakwamisha.

“Tunaendelea kuhakikisha kalenda yetu 
inakwenda sawa sawa na ligi inamaliza 
kwa wakati ili kupata timu mbili zi-
takazopanda daraja licha ya kuwapo na 
changamoto ya viwanja,” alisema Salum.

Kundemba yenye pointi 39 ndio vinara 
wa ligi hiyo ikifuatiwa na Dulla Boys 
yenye alama 38 huku nafasi ya tatu iki-
kaliwa na Chuoni yenye pointi 36.

 

Daraja la 
Kwanza
Zanzibar 
yarejea

Mwandishi Wetu

VITA ya kuwania ubingwa wa Ligi 
ya Soka ya Mchangani (Betika Sodo 
Bingwa Ligi) imeshika kasi ikiwa ime-
baki michezo mitatu ili kufikia tamati.

Ligi hiyo inayodhaminiwa na Kam-
puni ya Michezo ya Kubashiri ya Be-
tika inafanyika katika vituo vya Mwan-
za, Ruvuma, Lindi, Kilimanjaro, Iringa 
na Dar es Salaam.

Katika kituo cha Dar es Salaam ke-
sho Jumamosi na Jumapili kwenye 
uwanja wa Msisiri, Kinondoni timu 
nane zitashuka uwanjani kusaka poin-
ti tatu muhimu.

Espanyola itakuwa dimbani kesho 

kusaka pointi tatu na kujiimarisha 
kileleni itakapocheza dhidi ya Smart 
Fighter saa 11 jioni wakati mapema 
Jaga watawavaa Morocco Square.

Jumapili Care Boys itacheza dhidi 
ya Hard Number mchezo utakaoanza 
saa 10:30 jioni, ikiwa na kumbukum-
bu nzuri ya ushindi kwenye mchezo 
uliopita baada ya kuichapa Morocco 
Square bao 1-0.

Hard Number yenyewe imetoka 
kupata ushindi mnono katika mechi 
iliyopita ilipoichapa Smart Fighter 
mabao 3-0 yaliyofungwa na Saidi Ha-
bibu, Yusuph Shomari na Salumu Mo-
hamed.

Mechi ya mapema Jumapili itakuwa 

ni kati ya Mapanga dhidi ya Swazi In-
ter, mchezo utakaoanza saa 9:00 Ala-
siri.

Meneja Masoko wa Betika, Nelson 
Mwanuzi alisema wanadhamini ligi 
hiyo tangu imeanza kwa malengo ya 
kuibua vipaji vya soka la mchangani.

“Mashindano katika mikoa yote 
yanafanyika kwenye viwanja vya 
mtaani na moja ya kanuni ni timu 
kucheza kwa kutumia mpira wa ma-
karatasi ‘chandimu’ bila njumu,” alise-
ma Mwanuzi.

Aliongeza Betika inafarijika kuwa 
sehemu ya kuibua vipaji hivyo kwe-
nye Ligi ya Sodo wanayoidhamini.

Ligi ya Betika Sodo safi
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DONDOO Za SOKa 
MAGAZETI YA ULAYA

MADRID, Hispania 

P
EP Guardiola amesema 
wachezaji wake wa Manches-
ter City watahitaji “muda” 
kushughulikia kile kilicho-

tokea dakika za mwisho dhidi ya  
Real Madrid baada ya kutolewa kwe-
nye Ligi ya Mabingwa Ulaya, hapo 
juzi.

City waliongoza kwa bao 1-0 wak-
iwa na jumla ya ushindi wa 5-3 huku 
sare iliingia dakika ya 90 kwa Real 
Madrid kufunga mabao mawili ndani 
ya dakika moja na kusawazisha.

Karim Benzema alifunga kwa pen-
alti katika kipindi cha kwanza cha 
muda wa ziada na kuipa nafasi ya 
kutinga fainali ambayo itakutana na 
Liverpool mjini Paris Mei 28, mwaka 
huu.
Guardiola alikiri baada ya

 mchezo huo kuwa Real 
Madrid walikuwa kwenye 

kiwango cha ajabu.
“Wana huzuni,” alisema Guardiola.
“Walikaribia kufika fainali ya Ligi 

ya Mabingwa Ulaya. Lakini sasa tu-
nahitaji muda kushughulikia hilo na 

kurejea kwenye michezo minne ili-
yobaki katika Ligi Kuu.”

“Wakijaribu kupambana kwa hali 
na mali, lakini mambo yalikuwa 
magumu sana kwetu.”

“Hatukuwa wazuri vya kutosha 
lakini hatukuteseka sana. Baada ya 
kufunga tulikuwa bora, tulipata na-
fasi yetu.

“Hatukuteseka sana lakini hatuku-
cheza kwa uwezo wetu wote, ni 
kawaida katika nusu fainali.

“Tulikuwa karibu, lakini soka hal-
itabiriki. Wakati mwingine inakuwa 
hivi na lazima ukubali.”

   Ili kurejea mchezoni baada ya 
kuondolewa na Madrid iliyokuwa...

habari micheZO
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***

Guardiola: City 
tunahitaji muda 

raphiNa aNuKia barca

BARCELONA wameongeza juhudi za kumsajili 
winga wa Timu ya Taifa ya Brazil, Raphinha mwenye 
umri wa miaka 25. (Telegraph)

paLace KumuuZa Zaha

WINGA wa Crystal Palace na Ivory Coast, Wilfried 
Zaha mwenye umri wa miaka 29, huenda asisaini 
mkataba mpya na klabu hiyo na akauzwa msimu huu 
wa joto kwani mkataba wake unakamilika mwaka 
2023. (Times)

traOre, barca ZaJipaNGa

BARCELONA hawana nia ya kulipa ada ya euro 
milioni 30 kubadilisha uhamisho wa mkopo wa winga 
wa Hispania, Adama Traore mwenye umri wa miaka 
27 kutoka Wolves na kuwa na mkataba wa kudumu 
badala yake wanataka mpango wa kubadilishana 
wachezaji. (Fabrizio Romano)

martiNeZ ataJWa arSeNaL

KLABU ya Arsenal inataka kumsajili mshambuliaji 
wa Inter Milan na Timu ya Taifa ya Argentina, Lautaro 
Martinez, ingawa wakala wa kiungo huyo mwenye 
umri wa miaka 24 amesema mchezaji mwenyewe 
“hajafikiria” kuondoka klabu yake ya sasa. (Goal)

GiNter aiKataa ViLLa

MLINZI wa kati wa Borussia Monchengladbach na 
Ujerumani, Matthias Ginter mwenye umri wa miaka 
28 amekataa uhamisho wa msimu wa joto kwenda 
Aston Villa na badala yake atajiunga na Freiburg. 
(Football Insider)

Sarr aKaribia NeWcaStLe

KLABU ya Newcastle imepewa ofa ya kumsajili 
mshambuliaji wa Watford na Timu ya Taifa ya Sen-
egal, Ismaila Sarr mwenye umri wa miaka 24 kwa 
pauni milioni 40. (Football Transfers)

ramSaY Kutua LiVerpOOL

LIVERPOOL wanamfuatilia mchezaji wa Aberdeen 
na Timu ya Taifa ya Scotland, Calvin Ramsay mwenye 
umri wa miaka 18. (Liverpool Echo)

briGhtON YamFuata hamer

KLABU ya Brighton inamtaka beki wa Coventry 
City, Gustavo Hamer mwenye umri wa miaka 24. 
(Football Insider)

hLOZeK mambO baDO

KLABU ya West Ham huenda ikamkosa msham-
buliaji wa Sparta Prague na Jamhuri ya Czech, Adam 
Hlozek mwenye umri wa miaka 19 licha ya kupewa 
nafasi ya kumsajili kwa mkopo msimu huu wa joto. 
(90min)

SpurS, LeeDS VitaNi

KLABU za Tottenham Hotspur, Leeds United na Ful-
ham zinamtaka winga wa zamani wa Derby na Timu 
ya Taifa ya England, Malcolm Ebiowei mwenye umri 
wa miaka 18. (Sun)

FuLham YaaNZa KuJipaNGa

KLABU ya Fulham iliyopanda daraja imeweka 
mikakati ya kumsajili mshambuliaji wa Timu ya Taifa 
ya Sweden, Viktor Gyokeres mwenye umri wa miaka 
23 kutoka Coventry City. (Football Insider)
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LONDON, England 

J
EZI ambayo mchezaji wa Argen-
tina, Diego Maradona aliyovaa ali-
pofunga bao la “Mkono wa Mungu” 
dhidi ya England katika fainali za 

Kombe la Dunia mwaka 1986 imeuzwa 
kwa bei iliyoweka rekodi ya dunia ya 
dola milioni 9.28 kwenye  mnada wa 
Sotheby jijini London.

Bei hiyo inazidi rekodi ya hapo awali 
ya jezi iliyovaliwa katika mechi, am-

bayo ilikuwa dola milioni milioni 5.64 
zilizolipwa mwaka 2019 kwenye jezi ya 
Babe Ruth wa New York Yankees aliye-
cheza mwaka 1928 hadi 1930.

Maradona alivaa jezi hiyo katika robo 
fainali dhidi ya England mwaka 1986 
ambapo alifunga mabao yote mawili 
ya Argentina katika ushindi wao wa 2-1. 

Bao la kwanza lilikuwa maarufu la 
“Mkono wa Mungu” ambapo alipiga 
mpira kwa kipa wa England, Peter Shil-
ton. 

Maradona, aliyefariki Novemba, 
2020 alisema lengo lilikuwa “kidogo 
kutoka kwa kichwa cha Maradona, na 
kidogo kwa mkono wa Mungu.”

Bao lake la pili linazingatiwa na wen-
gi kuwa moja ya mabao bora zaidi ku-
pamba Kombe la Dunia. 

Maradona aliwapiga chenga wache-
zaji nane wa England na kumfunga 
Shilton na kuwapa Argentina uongozi 
wa mabao 2-0. Baadaye liliitwa bao la 
karne na FIFA.

BARCELONA, Hispania 

KLABU ya Barcelona imet-
hibitisha kufanyia marekebisho 
ya Uwanja wa Camp Nou na 
wametangaza kuwa timu hiyo 
msimu wa 2023-24 itatumia 
Uwanja wa Olympic kwenye 
eneo la Montjuic ndani ya jiji 
hilo.

Uboreshaji utaanza Juni, baa-
da ya kumalizika kwa msimu 
huu, baada ya bodi kuthibitisha 
kiasi cha euro bilioni 1.5 ili ku-
weza kufanya maboresho ya 
uwanja huo maarufu duniani.

Inatarajiwa kuwa maboresho 
yatachukua miaka minne kwa 
kazi zote kumalizika, hii ina-
maanisha kuwa Barcelona wata-

paswa kuhama kwa msimu ujao 
na kuhamia kwenye uwanja wa 
Olympic ambao unatumika na 
timu ya Espanyol.

Klabu ya Barcelona itaweza 
kuutumia uwanja wa Camp Nuo 
kwa msimu unaofuata, baada 
ya msimu 2023-24, huku waki-
tarajiwa kupunguza idadi ya 
watazamaji kwa asilimia 50 kwa 
sababu ya ujenzi.

“Kitakuwa kiwanja bora du-
niani, ndani ya jiji bora duniani, 
ndani ya nchi bora duniani,” 
alisema rais wa Barcelona, Joan 
Laporta

Kiwanja kipya kitakuwa na 
umbo la mstatili, huku juu kuki-
wa kumefunikwa.

Barca kutotumia Camp Nou

Jezi ya Maradona 
yauzwa bei kufuru



habari michezo
23Ijumaa Mei 6, 2022

Dk. Tulia mgeni rasmi
mbeya Tulia maraThoni

Maradona, aliyefariki Novemba, 
2020 alisema lengo lilikuwa “kidogo 
kutoka kwa kichwa cha Maradona, na 
kidogo kwa mkono wa Mungu.”

Bao lake la pili linazingatiwa na wen-
gi kuwa moja ya mabao bora zaidi ku-
pamba Kombe la Dunia. 

Maradona aliwapiga chenga wache-
zaji nane wa England na kumfunga 
Shilton na kuwapa Argentina uongozi 
wa mabao 2-0. Baadaye liliitwa bao la 
karne na FIFA.

Mwandishi wetu, Mbeya

S
PIKA wa Bunge la Jamhuri 
ya Muungano wa Tanzania, 
Dk. Tulia Ackson, anatara-
jia kuwaongoza wanariadha 

mbalimbali katika ufunguzi wa mbio 
za Mbeya Tulia Marathoni (MTM) zi-
takazofanyika leo kwenye Uwanja wa 
Sokoine jijini hapo.

Zaidi ya wanariadha 2,000 wana-
tarajiwa kushiriki katika mbio hizo 
zenye lengo la kukusanya fedha kwa 
ajili ya kusaidia miundo mbinu ya 
afya na elimu.

Wanariadha hao watachuana ka-
tika umbali wa mita 100, 200, 400, 
800 na 1500 ambapo mabingwa wa-
pya wa msimu wa tano watapatikana.

Kesho mtanange utahamia katika 

mbio ndefu za barabarani ambazo 
pia zitaongozwa na Dk. Tulia, bosi 
wa Taasisi ya Tulia Trust inayoratibu 
mbio hizo kila mwaka.

Meneja wa Tulia Trust,
 Jackline Boaz alisema

 maandalizi ya mbio hizo
 yako katika hatua za

 mwisho na leo pazia la us
ajili kwa mbio za baraba

rani linafungwa.

“Wale wa mbio ndefu watajisa-
jili hadi Ijumaa, tunafarijika kuona 
mwamko wa wakimbiaji msimu huu 
umekuwa mara mbili ya msimu ulio-
pita,” alisema Boaz.

Aliongeza mshindi wa kwanza 
hadi watatu katika mbio za uwanja 

za mita 100, 200, 400, 800 na 1500 
kila mmoja ataondoka na medali na 
fedha taslimu.

“Jumamosi ndiyo itakuwa kilele 
cha mbio hizi, ambapo mchuano 
utahamia kwenye mbio za kilomita 
10, 21 na 42,” Boaz alisema.

Kocha wa Timu ya Taifa ya Riadha, 
Suleiman Nyambui, alisema hiyo ni 
moja ya mbio tatu ambazo wanari-
adha wake watajipima kabla ya kue-
lekea Uingereza katika Michezo ya 
Madola.

Timu hiyo tayari iko jijini hapa 
tangu juzi na leo wanariadha wake 
wanne wa mbio fupi watachuana ku-
saka ubingwa wa MTM huku wale wa 
mbio ndefu wakitarajiwa kuchuana 
kesho.

na saada akida

MAKAMU Mwenyekiti mpya 
wa Chama cha Netiboli Tanzania 
(CHANETA), Shy-Rose Bhanji ame-
sema wataandaa mipango kabambe 
kurejesha hadhi ya mchezo huo nchi-
ni hasa katika ushindani katika ngazi 
ya kimataifa.

Shy-Rose ameibuka mshindi katika 
nafasi hiyo kwa kupata kura 34 kwe-
nye uchaguzi mdogo huku mpinzani 
wake, Juliana Manyerere hakuambu-
lia kura hata moja.

Akizungumza na gazeti hili jijini 

Dar es Salaam jana, Shy-Rose alise-
ma atashirikiana vyema na viongozi 
wenzake kuhakikisha wanashiriki 
mashindano ya kimataifa yakiwamo 
ya Afrika Mashariki na Kati, Afrika na 
Kombe la Dunia.

“Tumerejea katika mchezo tunaou-
fahamu na kazi yetu ni kupanga mi-
pango itakayowavutia wadau, tutas-
hirikiana katika kurudisha hadhi na 
heshima ya mchezo huu kama awali,” 
alisema Shy-Rose.

Aliongeza mikakati mingine wali-
yonayo ni kutafuta wadhamini 
watakaousaidia kuinua mchezo huo.

Mjumbe wa Mkutano Mkuu wa 
CHANETA ambaye ni Mwenyekiti wa 
Chama cha Netiboli Mkoa wa Singida, 
Farida Juma, alisema matumaini yao 
mchezo huo utarudi katika mfumo 
mzuri.

Nafasi ya Katibu Mkuu katika ucha-
guzi huo ilikwenda kwa Rose Mkisi 
aliyepata kura 19 kwa kuwashinda 
wapinzani wake watatu ambao ni, 
Jacqueline Sikozi, aliyepata kura 
nane, Rahma Kilimba aliyepata kura 
saba huku Damiani Chonya hakupa 
kura hata moja.

Shy-Rose ajipanga kuibeba CHANETA

paswa kuhama kwa msimu ujao 
na kuhamia kwenye uwanja wa 
Olympic ambao unatumika na 
timu ya Espanyol.

Klabu ya Barcelona itaweza 
kuutumia uwanja wa Camp Nuo 
kwa msimu unaofuata, baada 
ya msimu 2023-24, huku waki-
tarajiwa kupunguza idadi ya 
watazamaji kwa asilimia 50 kwa 
sababu ya ujenzi.

“Kitakuwa kiwanja bora du-
niani, ndani ya jiji bora duniani, 
ndani ya nchi bora duniani,” 
alisema rais wa Barcelona, Joan 
Laporta

Kiwanja kipya kitakuwa na 
umbo la mstatili, huku juu kuki-
wa kumefunikwa.

Barca kutotumia Camp Nou
Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dk. Tulia Ackson (wa pili kushoto), akiongoza 
baadhi ya wabunge kufanya mazoezi ya kujiandaa na mbio za Mbeya Tulia Marathon zitakazofanyika 
leo kwenye Uwanja wa CCM Sokoine jijini Mbeya. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Jezi ya maraDona 
yauzwa bei kufuru
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Na Adam Fungamwango

B
AADA ya Simba kukiri ina na-
fasi finyu ya kutwaa ubingwa wa 
Ligi Kuu Tanzania Bara msimu 
huu na kuelekeza nguvu zake 

zote katika mashindano ya Kombe 
la FA, watani zao Yanga wamelala-
mika kukosa bahati walipoikabili  
Ruvu Shooting mkoani Kigoma hapo juzi.

Meneja Habari na Mawasiliano wa 
Simba, Ahmed Ally, aliliambia gazeti hili 
baada ya sare ya mabao 2-2 dhidi ya Na-
mungo FC nafasi yao kwenye mbio za 
ubingwa imekuwa ngumu, lakini kama 
timu kubwa ni lazima ihakikishe inashin-
da mechi zote zilizobaki kwa ajili ya ku-
weka heshima ya klabu, wanachama na 
mashabiki wao.

“Tulikuwa na malengo matatu msimu 
huu, kuchukua Kombe la Mapinduzi 
ambalo tunalo, ubingwa wa Ligi Kuu am-
bapo ngoma ni ngumu kweli kweli na ni 
lazima kila shabiki akaelewa hivyo, lakini 
kwenye Kombe la FA bado kweupe, ata-
kayekuwa kwenye ubora mechi tatu za 
mwisho atakuwa bingwa. Bado kwenye 
Ligi Kuu hatujainua ramsi mikono, lakini 

nguvu kubwa kwa sasa tumeiweka kwe-
nye Kombe la FA ambapo kuna nafasi 
zaidi,” alisema Ahmed.

Meneja huyo alisema tayari
 wachezaji wa timu hiyo 

wameingia kambini jana kwa 
ajili ya kujiandaa na mechi ya 

Ligi Kuu Tanzania Bara dhidi 
ya Ruvu Shooting itakayoche

zwa keshokutwa.

“Kikubwa ni lazima tu tuhakikishe tu-
nashinda mechi zetu za Ligi Kuu kama 
timu kubwa, Simba hata akicheza mechi 
ya kirafiki lazima ipate ushindi, sembuse 
Ligi Kuu? Isiposhinda inaumiza mioyo 
ya wanachama na mashabiki wa timu, 
isifike mahala tukakosa ubingwa, halafu 
ukaumiza mioyo ya watu,” Ahmed alise-
ma.

Naye Kocha Msaidizi wa Yanga, Cedric 
Kaze, alisema timu yake haikuwa na ba-
hati katika mechi dhidi ya Ruvu Shooting 
ambayo ilichezwa kwenye Uwanja wa 
Lake Tanganyika.

Kaze alisema Yanga haikuwa na bahati 
katika mechi hiyo kwa sababu walipata 

nafasi mbili za kufunga mabao, lakini 
mara zote mpira uligonga nguzo.

“Kila mechi ina mfumo tofauti, tuliingia 
na kucheza kwenye uwanja ulioruhusu 
kucheza soka la pasi, ndiyo maana kip-
indi cha pili tukabadilika, tulibadili mfu-
mo, ila hatukuwa na bahati kwa sababu 
tulipiga mwamba mara mbili, kwa maana 
hiyo tunarudi tena katika uwanja wa ma-
zoezi kurekebisha makosa yaliyojitokeza. 
Kuhusu ubingwa bado tuna nafasi, safari 
ya ubingwa ipo, ila inabidi tufanye kila 
njia ili mechi ijayo tupate ushindi,” alise-
ma Kaze.

Hata hivyo Kocha Mkuu wa Ruvu 
Shooting, Charles Mkwasa, alisema kati-
ka mechi hiyo amefanikiwa kwa asilimia 
hamsini, lakini akalalamikia bao lao ku-
kataliwa.

“Tumefanikiwa kwa asilimia hamsini, 
lakini mimi sioni tatizo ya goli tulilo-
funga, labda kitaalamu inaweza, maana 
nilikuwa mbali, naona kama lilikuwa ha-
lali. Lakini niseme tu kuwa tunasheshimu 
uamuzi wa mwamuzi, tunashuwakuru vi-
jana walijitahidi, wenzetu kipindi cha pili 
walibadilika na kucheza mipira mirefu ya 
juu, vijana wangu wakawa imara kuwa-

   Ni kuelekea lala salama katika msimu huu wa 2021/22 ambao sasa...
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Na Mwandishi Wetu

MCHEZAJI wa Timu ya Soka ya Taifa ya Ufaransa, David 
Trezeguet, anatarajiwa kutua na Kombe la Dunia nchini ifikapo 
Mei 31, mwaka huu, ikiwa ni kwa mara ya nne mfululizo Tanza-
nia imefanikiwa kulipokea kombe hilo kati ya nchi tisa za Afrika.

Akizungumza jana katika uzinduzi wa ziara hiyo, Mkurugenzi 
Mkuu wa Coca cola nchini, Unguu Sulay, alisema kwa mara 
nyingine Tanzania imefanikiwa kupata tiketi ya kulishuhudia 
kombe hilo kabla ya kuelekea nchini Qatar katika fainali za 
mwaka huu.

Sulay alisema ziara hiyo ni mwendelezo wa kampuni yao 
kurudisha kiu na mipango ya Tanzania katika kusaka tiketi ya 
kushiriki kwa mara ya kwanza fainali hizo katika miaka ya 
baadaye.

“Sio kila Taifa linapata hii nafasi, Tanzania imekuwa ni tofauti 
tumepata nafasi hii kwa mara ya nne kulipokea kombe hili halisi 
na watu kupata nafasi ya kupiga nalo picha,” alisema Sulay.

Naye mgeni rasmi katika uzinduzi huo Waziri wa Utamaduni, 
Sanaa na Michezo Mohammed Mchengerwa, robo tatu ya Wa-
tanzania wanapenda michezo na ziara hii inakuja kuwapa fursa 
watu wengi wenye rika tofauti kushuhudia kombe hili ambalo 
Tanzania inafanikisha ndoto za kuandaa fainali hizi.

“Serikali na wizara yetu ya michezo imefarijika na ziara hii 
ikiwezeshwa na ninyi Coca cola, Rais wetu (Samia Suluhu Has-
san) anapenda michezo na tuna ndoto za siku moja tuje kuandaa 
fainali hizi ingawa kwanza tunatakiwa kuamini inawezekana na 
baada ya hapo tujenge miundombinu kama vile viwanja,” alise-
ma Mchengerwa. 

Rais wa Shirikisho la Soka Tanzania (TFF), Wallace Karia 
alisema ziara hii ya kombe hili ni mwendelezo wa ushirikiano 
bora kati ya kampuni hiyo na TFF katika maendeleo ya mpira.

“Coca cola imekuwa na mkono mzuri katika kuendeleza soka, 
sijui kama watu wanafahamu timu yetu ya Taifa Stars ya sasa 
ina wachezaji wengi ambao walizalishwa na mkakati wa kuzali-
sha vijana uliodhaminiwa na kampuni hii na ukaleta matunda 
bora kwa taifa letu,” alisema Karia.

Coca cola yalileta tena 
Kombe la Dunia nchini

Simba, Yanga zataja mwelekeo

Shy-Rose ajipanga kuibeba CHANETA UK. 23

dhibiti. Hatukuwapa nafasi ya kukaa na 
mpira walipata nafasi ya kufikiri, ndiyo 
maana ilibidi mpaka wachezeshaji wao 
kina, Saido Ntibazonkiza wawatoe,” alise-
ma Mkwasa.

Alitamba waliahidi wamekwenda Kigo-
ma kuvunja mwiko na hicho ndio kilicho-
fanikiwa kwa kugawana pointi na vinara 
hao wa Ligi Kuu Tanzania Bara.

“Tuliwaambia watu tunakwenda 
Kigoma kuvunja mwiko, tunakwenda ku-
wafunga. Kama si maamuzi ya mwamuzi 
tungefanya hivyo. Tumeumizwa, hiki 
ndio kinaleta shida kwenye maendeleo 
ya soka la Tanzania. Mpira wetu ukiche-
zwa kwa haki, kila mtu apate anachosta-
hili, soka lingekuwa mbali sana,” alisema 
Masau Bwire, Msemaji wa Ruvu Shooting.

Sare hiyo imeifanya Yanga kufikisha 
pointi 56, wakati Ruvu Shooting wao sasa 
wana pointi 22 na katika msimamo wa 
ligi hiyo yenye timu 16 wako kwenye na-
fasi ya 14.

Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mohammed Mchengelwa, akipiga penalti 
kwa ajili ya uzinduzi rasmi ziara ya Kombe la Dunia Tanzania. Uzinduzi huo ume-
shuhudiwa na Mkurugenzi Mkuu wa Coca Cola Kwanza, Unguu Sulay na Rais wa 
Shirikisho la Soka Nchini (TFF), Wallace Karia (mwenye sharti jeupe). PICHA: MPIGAPI-
CHA WETU
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